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รายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส�วนการบริหาร 
ครั้งท่ี 8/2558 

วันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558  เวลา  13.00 น. 
ณ ห�องประชุมสัตตบุศย- ช้ัน 4 เทศบาลนครรังสิต 

*********************************************** 
ผู�มาประชุม 

1. นายธีรวุฒ ิ   กลิ่นกุสุม  นายกเทศมนตรี 
2. นายไพโรจน�  อินทร�เนื่อง  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวีรพงษ�   พิทักษ�ไพบูลย�กิจ  รองนายกเทศมนตรี 
4. นางสาวสุกัญญา  สุขการณ�  ปลัดเทศบาล 
5. นายสมยศ   พงศ�ธีรการ  รองปลัดเทศบาล 
6. นายสุรพัศ   ลิ่มวงศ�   รองปลัดเทศบาล  
7. นางสุมาลี   เลี้ยงตระกูลงาม  หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล  
8. นางสาวชฎารัตน�  กุศล   ผู2อํานวยการสํานักการคลัง 
9. ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  ผู2อํานวยการสํานักการช:าง 
10. นางสาวพลาพร  สมพรบรรจง  ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
11. นางสุมิตตรา  ศรีสุพรรณ  ผู2อํานวยการกองการศึกษา 
12. นางวนิดา   ละม2ายศรี  รก.ผู2อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นางทองเรียน  ยะสาวงษ�  ผู2อํานวยการส:วนบริหารงานการคลัง 
14. นายวิรัตน�   จําเรียง   ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2าง ฯ 
15. นางสาวศิรดา    ฐิติพรขจิต  ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ 
16. นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�  ผู2อํานวยการส:วนการโยธาและช:างสุขาภิบาล  
17. นางชลิดา   กุศลศิลปวุฒิ  ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการและปกครอง 
18. นายทวีศักด์ิ  วิจิตรวงศ�วาน  ท่ีปรึกษาผู2เชี่ยวชาญ (ด2านกฎหมาย) 

 
ผู�ไม�มาประชุม 

1. นายเดชา   กลิ่นกุสุม  รองนายกเทศมนตรี 
2. นายสุเมธ   กัลยาณสิทธิ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 
ผู�เข�าร�วมประชุม 

1. นางเกณิกา   ศุภพิไล   หัวหน2าฝFายทะเบียนฯ 
2. นายศรัณยู   ภักดีวงษ�  เจ2าพนักงานเทศกิจ 3 
3. นางสาวแสงเดือน  จากหงษา  เจ2าหน2าท่ีวิเคราะห�นโยบายฯ 5 
4. นายฆโนทัย  รุจิราวัลย�  เจ2าหน2าท่ีเทศกิจ 4 
5. นางสาวชลธิชา  บํารุงศิลปH  ผู2ช:วยเจ2าหน2าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
6. นางสาวจันทนา  เงาระยับ  ผู2ช:วยเจ2าหน2าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7. นายสันติพล  สนแก2ว   ผู2ช:วยเจ2าหน2าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
8. นางสาวนีรวรรณ  อ่ิมกะดี   นักพัฒนาการท:องเท่ียว 6ว 
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เริ่มประชุม เวลา 13.45 น 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ�งท่ีประชุมทราบ 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ไม:มี 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม ให2ดูรายงานการประชุมด2วยเพราะผมจะใช2รายงานการประชุมเปJน 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต เครื่องมือในการทํางานว:าได2ตอบไว2ว:า อย:างไรในครั้งก:อน และประชุม 
 ครั้งหน2าให2ติดรายงานการประชุมมาด2วย และให2ท:านตรวจรายงานการ 

 ประชุม เพราะผมจะใช2รายงานประชุมเปJนหลักว:าและตอบอะไรไว2ในท่ี
ประชุมมีข2อผิดพลาดอะไรบ2างให2ดูแก2ไขด2วย เพราะผมจะใช2ร:องรอยใน
การรายงานการประชุมทําบันทึกแย2งท:านหรือทําบันทึกตอบงานท:าน
จากรายงานการประชุม หลังจากนี้ถ2ามีการตามงานผมก็จะนํารายงาน
มาบันทึกและติดตามงานและผมจะตามรายงานการประชุมเดิมทุกครั้ง 
ทุกสํานัก/กองดูให2ชัดเจน ผมจะใช2เครื่องมือรายงานการประชุมเข2าไป
ดําเนินการในบางส:วนท่ีท:านแจ2งในท่ีประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให�ท่ีประชุมทราบ 

3.1 รายงานผลการประชุมจังหวัด/อําเภอและอ่ืน ๆ 
นางสาวชลธิชา  บํารุงศิลปH  รายงานประชุมจากจังหวัด 
ผู2ช:วยเจ2าหน2าท่ีบริหารงานท่ัวไป  ประชุมจังหวัดเม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2558 ทางจังหวัดกําชับให2ส:วน 

ราชการทุกแห:งท่ีดําเนินการติดประกาศทําคู:มือสําหรับประชาชนไว2ใน
สํานักงานและเผยแพร:ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส�ดําเนินการให2เปJนไปตามท่ี
กฎหมายกําหนดและรายงานผลการดําเนินการให2จังหวัดทราบด2วย 

 
นายฆโนทัย  รุจิราวัลย�   รายงานประชุมจากจังหวัด 
เจ2าหน2าท่ีเทศกิจ 4   มีข2อราชการเก่ียวข2องกับองค�กรปกครองส:วนท2องถ่ิน ดังนี้ 

1.ประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร2อย
จังหวัดปทุมธานีมีข2อราชการให2หน:วยงานท่ีเก่ียวข2อง ศึกษาและปฏิบัติ
ตามคําสั่งหัวหน2าคณะรักษาความสงบแห:งชาติ ท่ี 22/2558 เรื่อง 
มาตรการในการปOองกันและแก2ไขปPญหาการแข:งรถยนต�และ
รถจักรยานยนต�ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการท่ีเปQดให2บริการในลักษณะท่ีคล2ายกับสถานบริการ 
2.ประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร2อย
จังหวัดปทุมธานี มีข2อราชการ ดังนี้ 
 2.1 ศูนย�อํานวยการปOองกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงมหาดไทย แจ2งให2ดําเนินการปรับเปลี่ยนชื่อค:ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู2เสพยาเสพติด ให2เปJน “ศูนย�ขวัญแผ:นดิน.......................” 
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 2.2 เร:งสั่งการเบิกจ:ายงบประมาณ ปT 2558 โดยเฉพาะ
กิจกรรมค:ายบําบัดฟWXนฟูและอบรมอาชีพผู2ผ:านการบําบัดฟWXนฟู จาก
งบอุดหนุนกรมส:งเสริม 
 2.3 แจ2งเฝOาระวังการแพร:ระบาดของโปรโคดิล เนื่องจากพบว:า
มีการเสพในกลุ:มเยาวชนมากข้ึน 
รายงานประชุมจากอําเภอ 

     ได2มีข2อราชการเก่ียวข2องกับองค�กรปกครองส:วนท2องถ่ิน ดังนี้ 
1.กวดขัดสถานบริการและสถานประกอบการท่ีประกอบกิจการลักษณะ
คล2ายสถานบริการท่ีมีการจําหน:ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� ใกล2
สถานศึกษารวมถึงปPญหาการค2ามนุษย� โดยให2ติดตามเฝOาระวังอย:าง
ต:อเนื่อง 
2.ให2แต:ละท2องถ่ินเฝOาระวังปPญหาและประชาสัมพันธ�เรื่องโรค
ไข2เลือดออก  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่มกุสุม ผมเห็นว:านิติการโพสต�และมีบางส:วนท่ีเก่ียวข2องกับเทศบาล รายงาน 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ประชุมบันทึก มอบปลัดสั่งการ ให2ไปวิเคราะห�ว:าเปJนเรื่องของสํานัก/

กองไหนท่ีรับผิดชอบ ตามคําสั่ง คสช.หนังสือฉบับนี้ตามอํานาจว:าส:วน
ไหนท่ีเปJนของเราและมีอํานาจหน2าท่ีท่ีต2องดําเนินการ แต:มองว:าเปJน
งานด2านกองสาธารณสุขฯ ให2ไปดําเนินการดูด2วย 

 
3.2 รายงานผลการอบรมหน�วยงานต�าง ๆ 

นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต   มีการอบรม 4 เรื่อง 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ  1.พรบ. หอพัก 
     2.พรบ. ควบคุมการขอทาน 
     3.พระราชบัญญัติคุ2มครองคนไร2ท่ีพ่ึง 

4.พรบ. อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558 และการประเมินคุณธรรมและความโปร:งใสในการ
ดําเนินงานของหน:วยงานภาครัฐ ท่ีไปอบรมมาจากหลักๆ ตามท่ีแจ2ง
สรุปคราวๆ ของ พรบ. หอพักมีประกาศราชกิจจานุเบกษาในวันท่ี 22 
เมษายน 2558 มีผลบังคับ 120 วันนับจากวันประกาศ บังคับใช2ใน
วันท่ี 20 สิงหาคม 2558 ซ่ึงเปJนภารกิจถ:ายโอนซ่ึง พม. เขาจะโอนมา
ให2กับท2องถ่ินดําเนินการในวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 ทาง พม. จะส:ง
ภารกิจบัญชีโอนมาให2 เช:น ในอนุญาตต:างๆ ขององค�กรปกครองส:วน
ท2องถ่ินรับไปดําเนินการ 
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม ข2อสั่งการ  ครั้งหน2าให2กองสาธารณสุขฯ มาเสนอ พรบ. หอพักในท่ี 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ประชุมรวมท้ังข2อมูลของหอพักท่ีอยู:ในพ้ืนท่ีในการดําเนินการเบ้ืองต2นให2

ด2วย 
 
นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต พรบ. ฉบับนี้ในระเบียบก็คือ นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ พรบ. หอพักตัวนี้จะไม:บังคับในหน:วยงานราชการ จะใช2บังคับหอพักท่ี

เปJนหมู:ชน และประเภทหอพักต2องแบ:งให2ชัดเจนว:าเปJนหอพักหญิงหรือ
หอพักชาย คนท่ีเปJนเอกชนท่ีจะข้ึนทะเบียนต2องมีอายุ 20 ปTบริบูรณ�ข้ึน
ไปและต2องมีการแต:งต้ังผู2ดูแลหอพักไม:ตํ่ากว:า 30 ปT บริบูรณ�ข้ึนไป 
หลักๆ จะมีการข้ึนทะเบียนค:าธรรมเนียมในการจัดเก็บท้ังหมดตกเปJน
ของ อบท. ท2องถ่ินจะเปJนผู2ได2รับเงินตรงนี้ในการข้ึนทะเบียนจะมีอายุ  
5 ปT 

 
นายสมยศ  พงศ�ธีรการ ระเบียบ พรบ. หอพักจะมีกฎหมายใหม:บังคับ 20 สิงหาคม 2558 ท่ี 
รองปลัดเทศบาล จะถ:ายโอนภารกิจมาให2กับเทศบาลดําเนินการ โดยมีนายกเทศมนตรี

เปJนนายทะเบียน หากนายกไม:ต2องการเปJนนายทะเบียนเองก็มอบ
อํานาจหน2าท่ีได2 พนักงานเจ2าหน2าท่ีเขาจะยังไม:ออกแต:จะกําหนด
ตําแหน:งมาให2และไม:สามารถบอกได2ว:าเปJนตําแหน:งงานไหน 
สาระสําคัญของ พรบ. ฉบับนี้ คือ การท่ีใครก็แล2วแต:เอาในบ2านให2คน
อ่ืนเช:า โดยมีนักศึกษาไปเช:าต้ังแต:ระดับปริญญาตรีลงมาถือว:าเปJน
หอพัก เช:น มี 1 ห2อง 2 ห2อง หรือ 10 ห2อง และมีนักศึกษาเช:าอยู: 1 
คน ถือว:าเปJนหอพัก ต2องมีผู2ร2องขออนุญาตกิจการหอพักท่ีต2องมีอายุ
การขออนุญาต 5 ปT และมีผู2จัดการหอพักอนุญาต 2 ปT และต2องมีเสีย
ค:าธรรมเนียมในรายปTด2วย 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม มอบรองสมยศ ไปออกรายการเช2านี้ท่ีรังสิต เก่ียวกับเรื่อง พรบ. หอพัก 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต เอาหัวข2อเดียว และให2สํานักปลัดถึงไฟล�นี้ออกมาทําเปJนคลิปโดยเฉพาะ

ให2คนในเขตเทศบาลทราบก:อนเบ้ืองต2น และมอบกองสาธารณสุขฯ ไปดู
วีดีทัศน�ท่ีเปJนทางการและเข2าใจง:ายหรือไม: ถ2ามีตาม พรบ. ใหม:ต2องทํา
อย:างไรให2กับผู2ประกอบการบ2านเช:าในเขตเทศบาลได2รับรู2 แสดงว:าต2อง
มีกิจกรรมร:วมกันหรือต2องมีกิจกรรมเข2ามาให2สํานักการคลังและกอง
สาธารณสุขฯ ต2องไปอบรมหรือสร2างกระบวนการให2ความรู2กับทุกคนท่ีมี
ห2องเช:า 
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นายสมยศ  พงศ�ธีรการ สําหรับคนห2องเช:าตอนนี้ท่ีต2องปฏิบัติ  
รองปลัดเทศบาล    1.กิจการท่ีเปJนอันตรายต:อเทศบัญญัติของเรา 
 2.พรบ. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และกฎหมายก็คือ พรบ. หอพักในการ

ปฏิบัติซ่ึงเปJนเรื่องใหม:ท่ีต2องหารือและเราจะเชิญผู2ประกอบการมา
ประชุมและชี้แจงในเรื่องนี้ว:าจะปฏิบัติอย:างไร 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม ในหน2าท่ีควรจะดําเนินการแต:ต2องเชิญท้ังหมดไม:ใช:เชิญแต: 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ผู2ประกอบการหอพักอย:างเดียว 
 
นายสมยศ  พงศ�ธีรการ ต2องเชิญผู2ประกอบการหอพัก บ2านเช:า และอพาร�ตเมนท�ท้ังหมดจะได2รู2 
รองปลัดเทศบาล ว:าเขาจะปฏิบัติตามกฎหมายฉบับไหนบ2างและกรณีท่ีไม:ใช:หอพักแต:ไป

ข้ึนชื่อว:าเปJนหอพักก็ไม:ได2ก็จะมีความผิดอีก 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม ให2ไปหาวิธีการมาว:าจะดําเนินการอย:างไร 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
นางสาวพลาพล  สมพรบรรจง กรณีห2องเช:าแต:เปJนครอบครัวจะดําเนินการอย:างไร 
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 
นายสมยศ  พงศ�ธีรการ กฎหมายแจ2งว:า คนเช:า คือ ผู2ท่ีทําสัญญาเช:ากับผู2ประกอบการ ถ2าพ:อ 
รองปลัดเทศบาล แม:มาเช:าให2ลูก และลูกก็เปJนนักศึกษาอยู:แบบนี้ก็หลบกฎหมายได2 ท่ีจะ

ถือและเปJนสัญญากับหอพัก นักศึกษาต2องทําสัญญากับผู2ประกอบการ
เอง 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม เราดําเนินการประชุมได2เลย มอบปลัดและรองสมยศสรุปแนวทางให2 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ด2วย 
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นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต การอบรม พรบ. ควบคุมการขอทาน เรื่องนี้อํานาจยังอยู:ท่ีกระทรวง 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�เขาไม:ได2ถ:ายโอนให2เรา ขอความ

ร:วมมือให2 อปท. บอกลักษณะว:าให2เทศบาลมีส:วนร:วมในการสนับสนุน
สร2างความมีส:วนร:วม เช:น พรบ. ขอทานหากเข2ามาขอทานในพ้ืนท่ีเราก็
มีอํานาจในการดําเนินการ พรบ. ขอทานท2องถ่ินมีอํานาจห2ามมิให2แสดง
หรือสามารถรับแจ2งได2 ในการเปQดหมวดเล:นดนตรีเขาสามารถมาแจ2งท่ี
เทศบาลว:าขอใช2พ้ืนท่ีตรงนี้ได2 เทศบาลมีการกําหนดการใช2พ้ืนท่ี
หลักเกณฑ�การแสดงและกําหนดเวลาการเปQดสถานท่ีได2แต:ไม:มีอํานาจ
ในการอนุญาตเพราะไม:ได2ยกอํานาจให2เทศบาล 

 
นายสมยศ  พงศ�ธีรการ ในการเล:นดนตรี การเปQดหมวก หรือแสดงอ่ืนท่ีแลกกับเงินถือว:าเปJน 
รองปลัดเทศบาล การขอทานหากไปอยู:ท2องท่ีไหนก็ต2องขออนุญาตในเขตท2องท่ีนั้นๆ เกรง

ว:ากฎหมายออกมาแบบนี้บางท2องถ่ินก็จะไม:อนุญาตจึงให2แจ2งท2องถ่ิน
นั้นๆ ไว2ว:าจะมีการแสดงแต:ไม:ต2องขออนุญาตแค:เรารับแจ2งไว2 แต:จัด
แสดงแล2วให2กีดขวางการจราจร 

 
นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต เรามีหน2าท่ีส:งตัวถ2าเปJนขอทานชราภาพ วิกลจริต พิการ หรือคนท่ีมีโรค 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ ไม:สามารถประกอบอาชีพได2ก็ให2ส:งตัวไปท่ีสถานสงเคราะห� หาก

สอบสวนและขอทานไม:อยู:ในลักษณะดังกล:าว ก็ไปติดต:อสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดของรัฐบาลเพ่ือขอความช:วยเหลือตาม พรบ. นี้ต:อไป 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม อํานาจนี้ใครเปJนคนรับแจ2ง จะมอบใคร 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต งานเทศกิจฯ 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม หลักการในท่ีประชุมมอบงานเทศกิจให2สรุปแนวทางวิธีปฏิบัติจะ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ดําเนินการอย:างไร 
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นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต พรบ. คุ2มครองคนไร2ท่ีพ่ึง พ.ศ.2557 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ วันท่ี 24 ธันวาคม 2557 พรบ. ตัวนี้ไม:ได2บังคับให2ท2องถ่ินมีหน2าท่ี ผู2ท่ี

มีอํานาจรักษาการตาม พรบ. นี้คือ รัฐมนตรีว:าการกระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย� ซ่ึงเขาให2คํานิยามของคนไร2ท่ีพ่ึง คือ 
บุคคลท่ีไร2ท่ีอยู:อาศัยและไม:มีรายได2ในการยังชีพในสภาวะยากลําบาก
พ่ึงผู2อ่ืนได2 ครอบคลุมเร:ร:อนตามท่ีสาธารณะ ซ่ึงบุคคลไร2ท่ีพ่ึงมีสิทธิ
ได2รับความคุ2มครองจากรัฐสามารถขอความคุ2มครองได2 เช:น รัฐต2องจัด
สวัสดิการสังคม 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม เขามองว:าเปJนมิติเดียวทาง กทม. มองบุคคลเหล:านี้เปJนกลุ:มท่ีผิด พรบ. 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ทาง กทม. นํากลุ:มนี้ไปปรับและยกเว2นไม:ได2แต: พรบ. นี้ออกมาให2มี

อํานาจยกเว2นถ2าเขายอมเข2าสู:กระบวนการก็ไม:ต2องปรับ 2 เรื่องนี้มี 
พรบ. นี้อยู:อิงกับ พรบ. รักษาความสะอาดซ่ึงเปJนอํานาจเทศกิจ แต:เดิน
ให2ทํายกเว2นค:าปรับในการแต: พรบ. นี้ไปทําให2มีอํานาจยกเว2นค:าปรับ 
ถ2าเกิดเขายอมเข2ากระบวนการก็นํา พรบ. ท้ัง 2 ฉบับนี้เข2าสู:
กระบวนการแล2วให2หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล ไปประชุมและวิเคราะห�
ร:วมกันว:าแนวทางปฏิบัติจะทําอย:างไรไปเชื่อมระหว:าง พรบ. รักษา
ความสะอาดให2นํา พรบ. เหล:านี้มารวมกัน 

 
นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต คนไร2ท่ีพ่ึงถ2าทําความผิดในท่ีสาธารณะ ท2องถ่ินสามารถส:งตัวเข2า 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ คุ2มครองพาเข2าสถานคุ2มครองคนไร2ท่ีพ่ึงท่ีกระทําผิดในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม ผมสั่งเพ่ิมในท่ีประชุมไปในเรื่องนี้ และ พรบ. นี้มีอํานาจตาม พรบ. อ่ืน  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต แต:เราใช2 พรบ. นี้ในการยกเว2นค:าปรับ 
 
นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต 2 เรื่องนี้ได2ทําบันทึกถึงนายกแล2วเห็นควรมอบงานเทศกิจและกอง 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ สวัสดิการฯ ดําเนินการความรู2 พรบ. อํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในการรายงานคู:มือ
ประชาชนของระบบสารสนเทศของสํานักงาน กพร. ตรงนี้ก็มีการ
แต:งต้ังพนักงานข้ึนมาแล2วท:านรองสมยศเปJนประธานและขับเคลื่อนใน
ส:วนของเทศบาลได2ดําเนินการแล2ว และท่ีไปอบรมมามีโครงการอบรม
และประเมินคุณธรรมความโปร:งใสในการดูงานของหน:วยงานภาครัฐ 
ตรงนี้ก็มีการแต:งต้ังคณะทํางานแล2วเพ่ือเข2าร:วมโครงการของ ปปช. 
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม พรบ. ท่ีรายงานให2แจ2งด2วยว:าตีความไปกองไหนและใส:ในเล:มของแต:ละ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต กองด2วย 
 

3.3 รายงานสถานะทางการเงินของเทศบาล (สํานักการคลัง) 
นางทองเรียน  ยะสาวงษ�   รายรับ 458 ล2านบาท จ:าย 316 ล2านบาท มีรายรับสูงกว:าจ:ายจริง  
ผู2อํานวยการส:วนบริหารงานฯ 142 ล2านบาท หักกันเงินเดือนพนักงาน 12 ล2านบาท คงเหลือเงิน 

130 ล2านบาท และมีโครงการท่ีรอทําสัญญาอีก 5 โครงการเปJนจํานวน
เงิน 22 ล2าน แล2วโครงการท่ีทําสัญญาแล2วรอเบิกจ:ายอยู: 24 โครงการ
เปJนจํานวนเงิน 38 ล2านบาท 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม เงินท่ียังไม:ถึงงบประมาณยังขาดอีกเท:าไหร: 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
นางทองเรียน  ยะสาวงษ� ยังขาดอยู:อีก 142 ล2านบาท จาก 100 ล2านบาท 
ผู2อํานวยการส:วนบริหารงานฯ 
 
นายธีรวุฒ  กลิ่นกุสุม ตัดยอดงบประมาณแล2วต2องไปหาว:ายังขาดอีกเท:าไหร: และต2องไปเอาท่ี 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ไหนอย:างไรทําหนังสือสั่งการให2ชัดเจน  
 
  3.4 การจัดซ้ือ/จ�าง แบบใหม� (สํานักการคลัง) 
นางสาวชฎารัตน�  กุศล   การซ้ือจ2างแบบใหม:มี 2 ลักษณะ คือ 1.อีมาร�เก็ต การจัดหาพัสดุท่ีมี  
ผู2อํานวยการสํานักการคลัง  รายละเอียดเปJนลักษณะท่ีไม:ซับซ2อนเฉพาะวัสดุสินค2าหรือบริการท่ัวไป 

ท่ีเปJนไปตามมาตรฐานซ่ึงกําหนดให2ส:วนราชการกําหนดการจัดซ้ือสินค2า 
หรืองานจ2างกําหนดไว2อีแคตตาล็อค การเสนอราคาจะมี 2 ลักษณะ คือ  
(1.)การเสนอราคาได2แก:การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีราคาเกิน 
100,000 บาท แต:ไม:เกิน 5 ล2าน (2.)การเสนอราคาเปJนการประมูล
ทางอิเล็คทรอนิกส� ได2แก: การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งท่ีมีราคาเกิน 5 ล2าน
บาท 
 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม ในการซ้ือวัสดุอย:างเดียวราคาเกิน 100,000 บาท แต:ไม:เกิน 5 ล2าน 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต บาท แต:ถ2าไม:ถึง 100,000 บาท ใช2วิธีเดิม ใช2เปJนตกลงราคา 
 
นางสาวชฎารัตน�  กุศล อีบริดด่ิง การหาราคาครั้งหนึ่งเกิน 100,000 บาท โดยเปJนการจัดหา 
ผู2อํานวยการสํานักการคลัง พัสดุท่ีมีรายละเอียดลักษณะท่ีมีความซับซ2อนรวมครุภัณฑ�ด2วย 
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม กรณีไม:เกิน 100,000 บาท แจ2งเง่ือนไขเวลาใน Action plan ไม:เกิน  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 30 วัน ถึงสํานักการคลังเกิน 100,000 บาท แต:ไม:เกิน 5 ล2านบาท มี

เง่ือนไขเวลา 60 วัน เง่ือนไขเวลาท่ีดินและสิ่งก:อสร2างและครุภัณฑ�
ท้ังหมด และต2องวิเคราะห�ใน Action plan ด2วยว:าต2องใช2วิธีอะไรบ2าง 

 
นางสาวสุกัญญา  สุขการณ� ในส:วนของระเบียบเขาจะให2เราเลิกใช2ปTงบประมาณหน2า ตามท่ีได2ไปฟPง 
ปลัดเทศบาล ของสันนิบาตรเวลาท่ีจะใช2จริงจะเปJนตัวอีบริดด่ิงส:วนใหญ: หากตาม

ระยะเวลาตามท่ีระเบียบกําหนดจะเร็วข้ึนกว:าระบบอีออฟชั่นปPจจุบัน 
ดังนั้นท่ีสํานักการคลังของระยะเวลา 60 วัน เพราะต2องใช2ในการ
ดําเนินการด2วย 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม อีมาร�เก็ต เงิน 100,000 บาท ไม:เกิน 5 ล2านบาท วัสดุท่ีเปJนไปตาม 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต อีมาร�เก็ต เกิน 5 ล2านบาท ให2มาใช2อีบริดด่ิง 
 
นางชลิดา  กุศลศิลปวุฒิ อีมาร�เก็ตมีวิธีเสนอราคา 2 แบบ คือ แบบราคาท่ีวงเงินเกิน 100,000  
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ บาท และแบบไทยออฟชั่นวงเงินเกิน 5 ล2านบาทข้ึนไป 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม อีมาร�เก็ต 100,000 บาท ไม:เกิน 5 ล2านบาท แต:ถ2าเกิน 5 ล2านบาท 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ให2ใช2ไทยออฟชั่น อีบริดด่ิง มีคุณสมบัติซับซ2อนมีคุณสมบัติเฉพาะให2ใช2

แบบนี้ หากไม:มีในแคตตาล็อคท่ีใช2ในหลักการและให2สรุปข2อความเปJน
ลายลักษณ�อักษรอีกครั้ง ของ Action plan ก็ตัดให2เปJนเงิน 100,000 
บาท ถ2าไม:ถึง 100,000 บาท ก็เปJน 30 วัน หากเกิน 100,000 
บาท ก็ 60 วัน ตามกรอบ  

 
นางสาวสุกัญญา  สุขการณ� ในส:วนกรณีของเราท่ีเปJนค:าครุภัณฑ�และท่ีดินสิ่งก:อสร2างจะไม:มีปPญหา  
ปลัดเทศบาล แต:มีกรณีของการทํางานโครงการ ซ่ึงบางครั้งการจัดซ้ือจัดจ2างท่ีเกิน 

100,000 ทุกสํานัก/กองต2องดูด2วยว:าใน Action plan ของโครงการมี
วิธีการมากท:านต2องดูระยะเวลาด2วย 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม ต2องตรวจวิธีการต้ังแต:การทํา Action plan จะได2ไม:มีปPญหา 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 

3.5 รายงานความคืบหน�าภาษีท่ีดินและส่ิงก�อสร�าง/ภาษีมรดก 
นางสาวชฎารัตน�  กุศล   ยังไม:มีอะไรคืบหน2ายังคงเดิมอยู: 
ผู�อํานวยการสํานักการคลัง 
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3.6 รายงานผลการดําเนินงาน SML 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม ข�อส่ังการ ครั้งหน2าให2รายงานกองทุนหมู:บ2านและชุมชนเมืองและให2มี 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต รายงานในท่ีประชุมกองด2วยให2 รองฯ สุรพัศไปดูด2วย ให2วงเล็บ SML 

และกองทุนหมู:บ2านเปJนรองสุรพัศรายงานหากนางวนิดาไม:รายงานให2
ทําบันทึกมาเอาเปJนบันทึกรายงานตักเตือนให2ผมแทนก็ได2หากไม:มี
รายงาน 

 

3.7 รายงานผลการปฏิบัติงาน (ทุกสํานัก/กอง) 
3.7.1 รายงานการจัดงานประเพณีกิจกรรมประจําเดือน ส.ค./ก.ย./ต.ค. (ศึกษา) 

นางสุมิตตรา  ศรีสุพรรณ เดือนสิงหาคม 2558 1.วันท่ี 12 สิงหาคม 2558 ช:วงเช2ามีพิธีทําบุญ  
ผู2อํานวยการกองการศึกษา 4 จุด (1.)บริเวณหน2าแม:บ2านรัตนโกสินทร� ผู2รับผิดชอบมีกองช:าง 

สํานักการคลัง (2.)บริเวณริมเข่ือนหน2าโรงเรียนประชาธิปPตย�ของกอง
สาธารณสุข (3.)ริมเข่ือนสะพานแดง ของกองการศึกษา (4.)บริเวณ
ทางเข2าหมู:บ2านพฤกษาวิลล� ของสํานักปลัด ส:วนภาคคํ่าจะจัดงานท่ี
บริเวณข2างห2องโลตัสจะมีพิธีวางพานพุ:มถวายพระพร และพิธีทอดผ2าปFา
สมัครของพระอาจารย�อลงกฎด2วย และกองการศึกษาขอเชิญประชุมใน
วันท่ี 5 สิงหาคม 2558 ในการจัดงานวันท่ี 12 สิงหาคม 2558 เวลา 
14.00 น. ณ ห2องประชุมสัตตบุตย� ขอเชิญประชุมเฉพาะประธานและ
กรรมการท่ีเราแจกร:างไปให2 2.วันท่ี 23 สิงหาคม 2558 แข:งกีฬา
นักเรียนปฐมวัยท่ีแข:งร:วมกับทาง อบจ. 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม เพ่ิมวาระงานพระมหากษัตริย�ให2สํานักปลัดรายงานเริ่มตุลาคม 2558 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ก:อนเข2าประชุมให2 ผอ.กองศึกษาเตรียมรายงานให2พร2อม 

   
3.7.2 รายงานบุคคลท่ีไม�มีสถานะและร�ารากเหง�า (งานทะเบียนฯ) 

นางเกณิกา  ศุภพิไล   มีท้ังหมด 6 ราย 
หัวหน2าฝFายทะเบียนฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ในรายงานประชุมให2ระยะเวลาท่ีเริ่มทํากับเราเม่ือไหร: จนถึงได2บัตร
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   เม่ือไหร: ให2ทราบด2วย   
 
นางเกณิกา  ศุภพิไล 1.น.ส.ประนอม  พ:วงขํา  นายอําเภอแห:งท2องท่ีอนุมัติการเพ่ิมชื่อได2 
หัวหน2าฝFายทะเบียนฯ สัญชาติไทยแล2วระยะเวลาท่ีดําเนินการ 6 เดือน 
 2.น.ส.ลัคนา  เพลโพธิ์  นายอําเภอแห:งท2องท่ีอนุมัติการเพ่ิมชื่อได2

สัญชาติไทยแล2วระยะเวลาท่ีดําเนินการประมาณ 3-4 เดือน 
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม มีอีกก่ีรายท่ียังไม:อนุมัติ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
นางเกณิกา  ศุภพิไล 3.นายสมจิน  เฉลิมสุข  ญาติแจ2งไม:สามารถติดต:อได2 
หัวหน2าฝFายทะเบียนฯ 4.นายสมพร  เฉลิมสุข  ญาติแจ2งไม:สามารถติดต:อได2 
 5.นายทวี  แก2วจันทร�  รอหนังสือจากรมฯ เรื่องผู2ไม:มีสถานะทาง

ทะเบียน รหัส 0 
 6.นายโหลกวาง  แซ:ลี  รวบรวมเอกสารเสนอนายอําเภอธัญบุรี

พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมชื่อ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม มีเคสใหม:หรือไม: 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
นางเกณิกา  ศุภพิไล ยังไม:มี 
หัวหน2าฝFายทะเบียนฯ  
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ขณะนี้เหลือ 4 ราย  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 

3.7.3 รายงานการปรับปรุงเว็บไซต-ของทุกส�วน (มอบปลัดตรวจสอบ) 
นางสาวสุกัญญา  สุขการณ� กําหนดวันไว2เรียบร2อยแล2วท่ีท:านนายกแจ2งว:าจะตรวจท่ีละกอง โดยจะ 
ปลัดเทศบาล ตรวจตอนเย็นทุกกองจะตรวจทีละกองมีท้ังหมด 6 กอง และส:วนกลาง

จะเปJนของ ผอ.ศิรดารับผิดชอบ ในวันท่ี 14 กันยายน 2558 สํานัก
ปลัดเทศบาล ยกเว2นภาพรวม วันท่ี 21 กันยายน 2558 สาํนักกอง
คลัง วันท่ี 22 กันยายน 2558 กองการศึกษา วันท่ี 28 กันยายน 
2558 กองสาธารณสุขฯ วันท่ี 29 กันยายน 2558 สํานกัการช:าง 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 กองสวัสดิการฯ วันท่ี 2 ตุลาคม 2558 ท้ัง
เทศบาลเปJนภาพรวม 
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3.7.4 รายงานการสํารวจและจัดทําทะเบียนท่ีดิน (สํานักการช�าง) 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  มอบให2ฝFายควบคุมอาคารหาข2อมูลอยู:และข2อมูลจากสํานักการคลังด2วย 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง  เพ่ือนํามาดําเนินการ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ดําเนินการทํา Action plan หรือยัง 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช� ยังไม:ได2ดําเนินการให2สํานักการช:างนําข2อมูลมาใส:ในวาระให2สมบูรณ�  
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง และรายงานครั้งหน2าให2 ผอ.ชาญวุฒิรายงานให2สมบูรณ�กว:านี้ ให2

รายงานแผนการดําเนินการให2ผมภายใน 15 วัน เสนอข้ันตอน
กระบวนการ Action plan มาและให2มีการรายงานในท่ีประชุมทุกครั้ง 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม ให2สํานักการช:างนําข2อมูลมาใส:ในวาระให2สมบูรณ�  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต และรายงานครั้งหน2าให2 ผอ.ชาญวุฒิรายงานให2สมบูรณ�กว:านี้ ให2

รายงานแผนการดําเนินการให2ผมภายใน 15 วัน เสนอข้ันตอน
กระบวนการ Action plan มาและให2มีการรายงานในท่ีประชุมทุกครั้ง 

 
  3.8 รายการร�องเรียน (ทุกสํานัก/กอง) 
   3.8.1 สํานักปลัดเทศบาล 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   เรื่องของสํานักปลัดขอดูของเดือน กรกฎาคม 2558 1 เรื่อง และเดือน
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ธันวาคม 2558 1 เรื่อง 
 
นางชลิดา  กุศลศิลปวุฒิ สํานักปลัดมี 74 เรื่อง ส:วนของเดือนกรกฎาคม 2557 มี 1 เรื่อง เน2น 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ เรื่องของปOายได2ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ2างแล2วท่ีจะเอาปOายไปติดให2 และ

เรื่องขอซ:อมกล2องวงจรปQดได2ดําเนินการซ:อมแล2วท่ี รน.17 ส:วนเดือน
ธันวาคม 2557 เปJนเรื่องของการจัดระเบียบร2านค2าตรงสะพานแดง จะ
ขอจนเรื่องเพราะได2ทําหนังสือสถานีตํารวจจุฬาแล2ว กําลังเสนอขอจบ
เรื่อง อีก 1 เรื่องจะให2สํานักการช:างออกแบบประมาณการราคาเรื่องลูก
ระนาด  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม ผอ.ชฎารัตน� ได2ทําหนังสือตอบหรือยังท่ีเปJนเรื่องประมาณการ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
นางสาวชฎารัตน�  กุศล ได2เสนอแล2ว 
ผู2อํานวยการสํานักการคลัง 
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม ยังส:งหนังสือไปท่ีสํานักการช:างอยู:เพ่ือขอให2ช:างคํานวณใหม: จึงให2สํานัก 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต การคลังแจ2งแนวทางปฏิบัติให2ชัดเจน 
 
นางสาวชฎารัตน�  กุศล ได2ทําแล2ว 
ผู2อํานวยการสํานักการคลัง 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม ทุกวันนี้ยังมีให2กองช:างไปออกแบบประมาณการราคามาใหม: ผมมองว:า 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต วิธีการนี้ไม:ถูกต2อง ถ2าช:างมีแบบประมาณการราคาแบบเหมือนเดิม

ขนาดเหมือนเดิมไม:ต2องให2กองช:างประมาณการใหม:แล2วให2เขาทําเสนอ
ราคามาได2เลยหรือไม: ให2สํานักการคลังไปทําวิธีปฏิบัติหาแนวทางมา
และแจ2งในท่ีประชุมเพ่ือจบในนี้ 

 
3.8.2 สํานักการคลัง 

นางสาวสุกัญญา  สุขการณ�  ไม:มี 
ปลัดเทศบาล 

 
3.8.3 กองการศึกษา 

นายสมยศ  พงษ�ธีรการ   ไม:มี 
รองปลัดเทศบาล 
 

3.8.4 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
นายสมยศ  พงศ�ธีรการ   มี 40 เรื่อง เดือนพฤศจิกายน 2557 มี 3 เรื่อง 
รองปลัดเทศบาล 1.ร2านเหล็กดัดมุ2งลวด ทางกรมมูลพิษแจ2งแล2วว:าระดับเสียงเกินกว:า

ตามมาตรฐาน และได2แจ2งผู2ถูกร2องเรียนให2ดําเนินการแก2ไขแล2วแต:
ตอนนี้ยังไม:ครบตามกําหนดเวลา ครบกําหนดแล2วจะดําเนินการให2
ทราบอีกครั้ง 

 2.โรงงานปลาหมึกส:งกลิ่นเหม็น มีการวัดระดับกลิ่นไปแล2วรอผลแจ2ง
จากกรมควบคุมมูลพิษอยู: 

 3.ขยะตกค2าง รน.2 ทางเจ2าหน2าท่ีทําหนังสือแจ2งไปยังเจ2าของพ้ืนท่ีแล2ว
ให2ดําเนินการแก2ไขเรื่องนี้อยู:เง่ือนเวลายังไม:ครบ 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม ข�อส่ังการ ผมต2องการให2ทุกเรื่องเข2ากระบวนการตามกฎหมายทุก 
นายกเทศมนตรี กระบวนการ ผมต2องการให2มีกระบวนการ และรอตามกฎหมาย และ

กระบวนการตามกฎหมายต2องใช2อะไรบ2างอย:างไรว:าไปตามกฎหมายจะ
ได2รู2เง่ือนเวลาท่ีชัดเจนครั้งหน2าอธิบายให2ทราบด2วยว:าต2องดําเนินการ
อะไรบ2าง หรือเรารายงานเปJนข้ันตอนมาเลยว:าปลายทางของมันเปJน
อย:างไร หากเขาไม:ทําตามกระบวนการจะทําอย:างไร แล2วเราต2องฟOอง
ศาลหรือมีกระบวนการอย:างไร วิเคราะห�กฎหมายและให2มารายงานใน
ท่ีประชุมด2วย 
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นายสมยศ  พงศ�ธีรการ เดือนธันวาคม 2557 มี 1 เรื่อง รน.32 เขาได2ตั้งฟาร�มเลี้ยงสัตว�มี 
รองปลัดเทศบาล จระเข2 หมี ชะนี รอผลจากกรมอุทยานสัตว�ปFาและพันธ�พืชอยู: เดือน

มกราคม 2558 มี 1 เรื่อง เปJนเรื่องซํ้ากับเดือนกุมภาพันธ� 2558 มี 1 
เรื่อง ส:วนอีก 2 เรื่อง คือ 1.เอ้ืออาทร ร2องเรียนการให2อาหารสุนัขและ
แมวทางเจ2าหน2าท่ีได2ออกไปให2คําแนะนําตัว และผู2ร2องก็ไปขอย ุติเรื่อง
แล2ว 2.นางวาสนา  แซ:ลี้ มีกลิ่นเหม็นอุจาระของแมวได2ออกให2คําแนะนําแล2วเรื่อง
น้ีอยู:ระหว:างตดิตามผลดําเนินการ 3.คุณหทัยวัลย�  กาญจนบุตร บ2านเลขท่ีในซอย 
5/4 มีกลิ่นเหม็นเปJนแหล:งเพาะเช้ือโรค ทางเจ2าหน2าท่ีได2ให2คําแนะนําแล2วอยู:
ระหว:างติดตามผลการดําเนินการ 

  
นายสุรพัศ  ลิ่มวงศ� ปT 2557 เหลืออยู: 28 เรื่อง เดือนพฤษภาคม 2557 มี 1 เรื่อง เปJน 
รองปลัดเทศบาล เรื่องตัดต2นไม2 รน.13 แยก 1 ได2ประสานให2การไฟฟOาธัญบุรีไป

ดําเนินการแล2ว 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม ให2ทําหนังสือตามครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 และให2เอาหนังสือแนบด2วย 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
นายสุรพัศ  ลิ่มวงศ� เดือนมิถุนายน มี 1 เรื่อง เปJนของฝFายควบคุมอาคารได2ดําเนินการแจ2ง 
รองปลัดเทศบาล ความดําเนินคดีแล2วตรวจสอบก:อสร2างรุกล้ําท่ีสาธารณะบริเวณช:วง

ระหว:าง รน.17-19 ร2านสามโคกอะไหล:ยนต�และร2านตlองหอยทอด 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม กรณีแจ2งความดําเนินคดีแล2วและได2เลขคดีให2ปQดเรื่อง แต:ถ2าแจ2งความ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ดําเนินคดีแต:ยังไม:ได2เลขให2ดําเนินการต:อให2เรียบร2อย 
 
นายสุรพัศ  ลิ่มวงศ� เดือนกรกฎาคม 2557 มี 5 เรื่อง มีงานสาธารณูปโภค 2 เรื่อง  
รองปลัดเทศบาล 1.เครื่องออกกําลังกายชํารุดขอให2ซ:อมแซมบริเวณปากซอยสายเงิน ยัง

ไม:ได2ทําบันทึกปQดเรื่อง 2.ให2กําจัดวัชพืชและลงหินคลุกซ:อมถนนปูยาง
ถนนปากซอยคลองหนึ่งพัฒนา ยังไม:ได2ทําบันทึกปQดเรื่อง และงาน
สวนสาธารณะ มี 3 เรื่อง 1.ขอให2กําจัดวัชพืชและก่ิงไม2 บริเวณ รน.32 
(ซ.สายเงิน) 2.ขอให2ตัดต2นไม2ตามทางบริเวณหมู:บ2านนัฐดา 3.ขอให2ตัด
แต:งก่ิงไม2 (ต2นโพธิ์) บริเวณชุมชนเคหะสินสมุทร 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม ให2 รองฯ สุรพัศ นัดกันไปดูหน2างานอันไหนปQดก็ถ:ายรูปและแจ2งให2

ทราบ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ของปT 2557 ท้ังหมด 
 
นายสุรพัศ  ลิ่มวงศ� กองสวัสดิการฯ มี 2 เรื่อง 
รองปลัดเทศบาล 
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นางวนิดา  ละม2ายศรี เดือนมิถุนายน 2558 มี 1 เรื่อง ท่ีท:านนายกแจ2งว:าเขาเสียชีวิตแล2วให2 
ผู2อํานวยการกองสวัสดิการฯ ดําเนินการปQดเรื่องด2วย ได2ดําเนินการปQดเรื่องแล2ว และเดือนกรกฎาคม 

2558 ท่ีท:านนายกให2ดูท่ีศูนย�ฟQตเนตและให2ดูว:าต2องดําเนินการ
อะไรบ2างได2ดําเนินการทําแล2วเรียกกรวยน้ํา และสายไฟได2เก็บสายแล2ว 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม เดือนมิถุนายน 2558 ปQดเรื่องไปก:อน เพราะผอ.วนิดา ให2ดําเนินการ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ปQดให2ลุงแดง ไปตรวจสอบให2ผมและหากลุงแดงโกหกก็จะโดนด2วย ส:วน

เดือนกรกฎาคม 2558 ยังไม:ต2องปQดเพราะมีงานเสร็จเปJนบางส:วน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณา 

4.1  การติดตามงานของสํานัก/กอง Action Plan ท้ังหมด (แผนดําเนินงาน/ได2รับอนุมัติ    
งบประมาณ/ภารกิจ/กฎหมายกําหนด/คําสั่ง คณะกรรมการ คณะทํางานชุดต:างๆ) 
4.1.1 ติดตามบัญชีงบประมาณค�างจ�าย (บัญชีเส�นแดง) (ตามรายละเอียด

เอกสารแนบท2ายท้ังหมด 22 หน2า 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   มีหนังสือสั่งการ Action plan ไปว:าอย:างไรของปT 2559 แต:หลักการ
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ให2มีการจัดประชุมแต:ละกองก็จะช:วยวิเคราะห�ดูทีละหน2า  
 
นางสาวแสงเดือน  จากหงษา บันทึกมี 5 ข2อ 1.จัดทําบัญชีเปรียบเทียบการจัดทําแผนดําเนินงาน  
เจ2าหน2าท่ีวิเคราะห�นโยบายฯ 5 (Action plan) ระหว:างปTงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปTงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ลงในบัญชีเปรียบเทียบฯ ท่ีแนบมาพร2อมนี้ 2.กรณี
โครงการ/กิจกรรมใดท่ีมีการดําเนินการในปTงบประมาณ พ.ศ. 2558 
แต:ไม:ได2ดําเนินการในปTงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให2ระบุเหตุผลด2วยว:า 
เพราะเหตุใด 3.ให2ทุกสํานัก/กองประชุมเพ่ือตรวจสอบความครบถ2วน
ถูกต2องของแผนดําเนินการก:อนนําเสนอผู2บริหาร 4.รวบรวมแผน
ดําเนินงานท่ีตรวจสอบความถูกต2องแล2ว เสนอผู2บริหารเพ่ือพิจารณา 
ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 5.เม่ือผู2บริหารเห็นชอบแผน
ดําเนินงานแล2ว ให2สําเนาส:งงานวิจัยและประเมินผล ฝFายแผนและ
งบประมาณ ส:วนแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล เพ่ือ
ดําเนินการติดตามผลดําเนินงานต:อไป 
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม นําเรียนกรณีอย:างหนึ่งจะมีบางอันท่ีจะไม:มีตารางเปรียบเทียบ จะเปJน 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ตามคําสั่งเนื่องจากดําเนินการและเสร็จไปแต:ผมต2องการให2ใช2ตาราง

เปรียบเทียบเพราะท:านจะได2ดูและวิเคราะห�งานได2 เช:น ตามกฎหมาย
แต:ตามกฎหมายก็จะทราบเหตุผลท่ีไม:ดําเนินการในปT 2559 ได2ก็จะมี
กฎหมายบางอันท่ีทําปTเว2นปT ท:านก็จะเว2นข2อนั้นว:าในปT 2559 ไม:มี
แผนและท:านเขียนเง่ือนด2านหลังว:า ไม:ดําเนินการเพราะเง่ือนไขจากว:า 
กฎหมายกําหนดเปJนปTเว2นปT ท:านจึงไม:ได2ทวนว:าสิ่งไหนตกหล:นและสิ่ง
ไหนท่ีเคยทําก็จะเห็นเปรียบเทียบแต:อะไรท่ีเปรียบเทียบไม:ได2 ทําแล2ว
จบไปแสดงว:าไม:มีการเปรียบเทียบ แต:ท:านอาจจะดูได2ว:าเคยทําอะไรไป
บ2างแล2ว และในปTงบประมาณนี้ Action plan ให2ทํารายงานส:งเม่ือไหร: 

 
นางสาวแสงเดือน  จากหงษา วันท่ี 31 สิงหาคม 2558 
เจ2าหน2าท่ีวิเคราะห�นโยบายฯ 5 
 
นางสุมาลี  เลี้ยงตระกูลงาม เดิมกําหนดให2ส:ง 31 กรกฎาคม 2558 ให2แล2วเสร็จแต:มีบันทึกใหม:ให2 
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล ส:งวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 และให2ท:านไปดูความเรียบร2อยและ

ประชุมภายในกองก:อนท่ีจะส:งให2ท:านนายก 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม ในการประชุมขอให2มีรายงานประชุมและรูปถ:ายด2วยเพ่ือยืนยัน และมี 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต อีกเรื่องผม มอบหัวหน2าสํานักปลัดเทศบาลให2ไปประชุมทีมงานของ

หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล คือแผน Action plan ของปT 2558 ปTท่ี
แล2วเราไม:ได2ปQดแผนเราทํา Action plan ให2เขาไปเลยและเราก็หยุด
เพราะเปJนการทําแบบแรก ในส:วนของปT 2558 ต2องทําสรุปปQดแผน
และวิเคราะห�แบบ MP4 ด2วยและสรุปว:าสําเร็จเท:าไหร:ก่ีเปอร�เซ็นต�ให2
รายงานเต็มรูปแบบ หลักการไม:ควรจะรายงานผลเดียวต2องรายงานเปJน
ไตรมาสและเปJนรายเดือนด2วยจะได2เห็นสถิติ แต:เราก็ค:อยๆ ทําแต:ปTนี้
เราทําหนเดียวเสร็จปลายปT หลังจากนั้นพอวิเคราะห�เสร็จและปTหน2าเรา
ก็จะมาดูใหม:ว:าเราจะวิเคราะห�ตามไตรมาสหรือไม: ทําแบบนี้เพราะจะ
ตัดประชุมบางเรื่องออกไปและจะใช2เกณฑ�กํากับดูแลตาม Action plan 
เปJนหลักจะทําให2บางเรื่องเราไม:คุยระหว:างทางจะคุยตาม Action plan 
และมีประชุมประจําเดือนจะคุยเรื่องแผนแต:เราจะไม:คุยเรื่องแผนเพราะ
เรามีกํากับดูแลไปตาม Action plan ท่ีเกิดข้ึนผมจะใช2เครื่องมือนี้มาก
ข้ึนเพ่ือจะลดบางเรื่องสุดท2ายบางเดือนก็จะไม:เอาเรื่องแผนมาประชุม 
ให2กําหนดเง่ือนเวลาและแนวทางให2หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล ทํา
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หนังสือเวียนแจ2งมอบสํานักปลัดเปJนแกนหลักในการกําหนดแนวทาง 
ท:านอ่ืนมีอะไรท่ีเสนอหรือไม:ก็จะมีโครงการท่ีแล2วเสร็จและโครงการท่ีไม:
แล2วเสร็จ และต2องมีการสรุปด2วยว:ามีการปรับแผนก่ีครั้งในเรื่องนั้นๆ 
ด2วยเพราผมต2องการสถิติว:าปTท่ีแล2วปรับแผนก่ีครั้ง ในปTถัดมาก็ต2องปรับ
แผนน2อยลงและความแม:นต2องมีความชัดเจนด2วยฝากเรื่องด2วยมีอันไหน
ท่ีต2องให2เขากันเงินและใส:ได2ตรงไหนท่ีอํานาจของสภาเขาได2รายงานแจ2ง
มาหรือยังและใส:ของไหนได2บ2าง 

 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช� กองคลังพูดในกรณีท่ีขอทันเงินโดยสภาของปT 2556 และปT 2557  
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง ของเง่ือนไขเวลาว:าของปT 2556 ได2กันแล2วก็กันปT 2557 และปT 

2558 ก็ทําสัญญา 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม จะใส:ไม:ได2แบบนั้น และเคยบอกว:าถ2าเข2าสภาแล2วจะพิมพ�ในช:องหมาย 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต เหตุได2หรือไม:ท่ีเปJนโปรแกรมในระบบ 
 
นางสาวแสงเดือน  จากหงษา ใส:ในโปรแกรมได2 
เจ2าหน2าท่ีวิเคราะห�นโยบายฯ 5 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   นําเรียนแบบนี้ท่ีมี Action plan แล2วยังไม:แล2วเสร็จหากมีเข2าสภาไป 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต เม่ือวันท่ีเท:าไรมีญัตติอะไรให2ไปคีย�เขาระบบติดตาม Action plan ให2

ด2วยเพราะจะได2ตรวจสอบได2ว:ามีเรื่องไหนท่ีลืมหรือไม: 
 
นางสาวแสงเดือน  กลิ่นกุสุม ยังมีบางกองท่ียังไม:เข2าไปคีย�ในระบบหลายตัว เช:น สํานักการช:าง และ 
เจ2าหน2าท่ีวิเคราะห�นโยบายฯ 5 กองการศึกษาและตัวงบเบิกจ:ายแล2วไม:ค:อยใส: และข้ันตอนว:าทําถึงข้ัน

ไหนแล2วก็ไม:ทํา 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม ล:าสุดท่ีปลัดและรองปลัดไปตรวจสอบและทําไม:เปJนปPจจุบันนายกก็จะ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต  ทําบันทึกเตือนปลัดและรองปลัดแต:ตอนนี้ผมจะทําบันทึกตักเตือน ผอ.

กอง และรองปลัดก:อน หากวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 ยังไม:ได2จะทํา
บันทึกตักเตือนทันที หากยังไม:ได2บันทึกตักเตือน ผอ.กอง ผมก็จะทํา
บันทึกตักเตือนรองปลัดกลับไปผมจะดําเนินการเอง 
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นางสาวแสงเดือน  จากหงษา - หมวดค:าครุภัณฑ� ปT 2556-2557 อยู:ในตามแผนท้ังหมด 
เจ2าหน2าท่ีวิเคราะห�นโยบายฯ 5 - หมวดค:าท่ีดินและสิ่งก:อสร2าง จ:ายขาดเงินสะสม ประจําปTงบประมาณ 

พ.ศ. 2556  
 1.โครงการติดต้ังหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู:บ2านรัตนโกสินทร� 

200 ยังไม:เปJนไปตามแผน 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม ไม:สามารถปรับได2เนื่องจากต2องรอหนังสือสั่งการ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
นางสาวแสงเดือน  จากหงษา  - งบประมาณรายจ:ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปTงบประมาณ   
เจ2าหน2าท่ีวิเคราะห�นโยบายฯ 5   พ.ศ.2556 ของสํานักการช:าง 
 1.โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ตลาดน้ํานครรังสิต และคลองรังสิต

ประยูรศักด์ิ (โค2งผู2ใหญ:ลี) อยู:ระหว:างดําเนินการติดต้ัง 
- งบประมาณรายจ:ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ประจําปTงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 ของสํานักการช:าง 
1.โครงการปรับปรุงทางเท2าถนนรังสิต-ปทุมธานี (ช:องท่ี 1) ฝPnงตลาด
รังสิต อยู:ระหว:างการจัดซ้ือจ2าง 
2.โครงการก:อสร2างวางท:อระบายน้ํา คสล. (แบบปากระฆัง) ซอยรังสิต-
ปทุมธานี 10 เชื่อมกับบึงใหญ: (ช:วงท่ี 1) ไม:เปJนไปตามแผน 
-  จ:ายขาดเงินสะสม ประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักการช:าง 
1.โครงการก:อสร2างถนน คสล. พร2อมวางท:อระบายน้ํา คสล. ซ.รน.7 ไม:
เปJนไปตามแผน 
-  งบประมาณรายจ:ายประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 2558 
หมวดค:าครุภัณฑ� งานปOองกัน 1.รถยนต�ดับเพลิงโฟม (สีทอง) จะขยาย 
Action plan และจะนําเข2าสภา 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   หมวดค:าท่ีดินและสิ่งก:อสร2าง ท:านผอ.กองและรองปลัด ให2ใช2อันนี้เปJน
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   เครื่องมือให2ตั้งแฟOมไว2ว:าอันไหนเสร็จแล2วก็จบได2 แต:ถ2าอันไหนยังไม: 

เสร็จและกันเงินหรือยังท:านก็จะนําสิ่งนี้มาเปJนเครื่องมือได2ในตารางนี้จะ
ง:ายอย:างน2อยท่ีสุดท่ีดินและสิ่งก:อสร2างท:านก็ดูง:ายก็จะเหลือใช2เงิน
หมวดค:าใช2สอยท:านก็จะดูได2ง:ายข้ึนฝากเรื่องนี้ไปดูด2วย 
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นางสาวแสงเดือน  จากหงษา  - หมวดค:าท่ีดินและสิ่งก:อสร2าง ประจําปTงบประมาณ พ.ศ.2558   
เจ2าหน2าท่ีวิเคราะห�นโยบายฯ 5   ของสํานักการช:าง 
 1.โครงการขยายเขตไฟฟOาเพ่ือใช2กับอาคารโรงเก็บพัสดุ บริเวณท่ีเช:าวัด

จันทรสุข (ด2านหลัง)  
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   เรื่องนี้นานแล2วอย:าลืมกันเงินด2วย 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต     
 
นางสาวแสงเดือน  จากหงษา  โครงการก:อสร2างถนน คสล.ซอย รน.34 (ช:วงท่ี 2)   
เจ2าหน2าท่ีวิเคราะห�นโยบายฯ 5 
  
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   เรื่องนี้เบิกจ:ายแล2ว 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต     
 
นางสาวแสงเดือน  จากหงษา  - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปTงบประมาณ พ.ศ.2558   
เจ2าหน2าท่ีวิเคราะห�นโยบายฯ 5   ของสํานักการช:าง 
 1.ปรับปรุงซ:อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล.305 คูคต 

(ซอยรังสิต-นครนายก 46 เสมา-ฟOาคราม) ต.ประชาธิปPตย� พ้ืนท่ีไม:น2อย
กว:า 500 ตารางเมตร เทศบาลนครรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี อยู:ระหว:างดําเนินการขอปรับแผนฯ 

 - งบประมาณรายจ:ายหมวดอ่ืนๆ 
 1.โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลบุคลากรทางการศึกษาครูผู2ดูแล

เด็กและผู2เก่ียวข2อง (กองการศึกษา) 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ผู2อํานวยการกองการศึกษาปรับแผนด2วย 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต     
 
นางสาวแสงเดือน  จากหงษา  2.โครงการเรียนรู2อย:างสุขสันต�สานสัมพันธ�บ2านโรงเรียน(กองการศึกษา)   
เจ2าหน2าท่ีวิเคราะห�นโยบายฯ 5    
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ปรับแผนด2วย 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต     
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นางสาวแสงเดือน  จากหงษา  3.การแข:งขันกีฬาสีภายในเทศบาลนครรังสิต (กองการศึกษา)   
เจ2าหน2าท่ีวิเคราะห�นโยบายฯ 5  
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ยกเลิกโครงการและโอนเงินออกหรือยังให2 รองฯ วีรพงษ�  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ถ2า ผอ.กองการศึกษาไม:โอนออกภายในวันท่ี 7 สิงหาคม 2558  

ให2ทําบันทึกตักเตือน ผอ.กองการศึกษาท้ังหมดต2องเปJนศูนย�บาทและ
รายงาน 
 

นางสาวแสงเดือน  จากหงษา  - แผนดําเนินการตามภารกิจท่ีได2รับมอบหมาย/กฎหมาย   
เจ2าหน2าท่ีวิเคราะห�นโยบายฯ 5 4.การตรวจสอบ อาคารขนาดใหญ: อาคารใหญ: อาคารใหญ:พิเศษ 

อาคารสูงโรงแรม โรงงาน สถานบริการ ให2มีความปลอดภัยในการใช2
อาคารทางด2านการปOองกันอัคคีภัยฯ (สํานักการช:าง) 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ไปดําเนินการให2เรียบร2อยมีปPญหาคือมีกฎหมายบังคับให2เรา 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ตรวจอาคารสูงหรือไม: 
 
นายวิรัตน�  จําเรียง   ไม:มี 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมอาคารฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   เรื่องนี้ไม:เปJนไปตามแผนใช:หรือไม: ท:านต2องไปวิเคราะห�งานให2ดี 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   และจัดประชุมวิเคราะห�ดูร:วมกันฝากเรื่องไปด2วย 
 
นางสาวแสงเดือน  จากหงษา  - งบประมาณรายจ:ายประจําปT 2557   
เจ2าหน2าท่ีวิเคราะห�นโยบายฯ 5   1.โครงการปรับปรุงฝาบ:อพักภายในเขตเทศบาล 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ตั้งคณะกรรมการสอบช:างคุมงาน เพราะในฐานะเราตรวจรับให2ไป 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ดําเนินการและจัดการให2เรียบร2อย 
 
นางสาวแสงเดือน  จากหงษา  2.โครงการลอกท:อภายในเขตเทศบาล ไม:มีการรายงายว:าจบเรื่อง  
เจ2าหน2าท่ีวิเคราะห�นโยบายฯ 5 3.โครงการปรับปรุงเตาเผาวัดแสงสรรค� ไม:มีการปรับปรุง 
 
   4.2 ติดตามคําส่ังคณะกรรมการชุดต�าง ๆ 
นางสาวแสงเดือน  จากหงษา  1.แต:งต้ังคณะกรรมการพิจารณาระเบียบการใช2สวนสาธารณะ 
เจ2าหน2าท่ีวิเคราะห�นโยบายฯ 5  ซอยรังสิต-ปทุมธานี 12 ซอย 8 
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5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามข�อส่ังการของนายกเทศมนตรี 
5.1 เรื่องติดตามผลการดําเนินงานปR พ.ศ.2558 (รายละเอียดตามเว็บไซต-) 
5.1.1 การติดตามงานทุกสํานัก/กอง ประจําปR 2558 
นางสาวปทุมา  หงิมเสง่ียม  1. จากบันทึกท่ี 148 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2558 
ผู2ช:วยนักพัฒนาการท:องเท่ียว  เรื่อง ขอเชิญประชุมตรวจสอบเว็บไซต�  
 
นางสาวสุกัญญา  สุขการณ�  ยังไม:ถึงวันนัดประชุม 
ปลัดเทศบาล 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ผมกําหนดใหม:หนังสือไปหาปลัดแล2วปรากฎว:ามีเพาเวอร�พ2อยไปอยู:ท่ี   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   นายสุรศักด์ิ ผมจึงบันทึกไปว:าให2ปลัดกับรองปลัดท่ีดูแต:ละกองไป 

ตรวจสอบและเซ็นยืนยันมาว:าข2อมูลถูกต2องสมบูรณ� ผมจะเริ่มให2ท:านไป
พบกับผู2สูงอายุในการจัดตารางบรรยายให2กับ ผอ.กองทุกกองในหน2าท่ี
ของท:าน วิธีคิดผมจะมีภาพใหญ:เปJนตัวต้ังและจะเชื่อมภาพใหญ:ไปหา
เทศบาล เวลามีมิติบรรยายภาพรวมของกองหรือมีงานของใครท่ี
รับผิดชอบก็บรรยายไปได2 ฝากไปดําเนินการด2วยและผมจะต้ังทีมเพ่ือ
ตรวจสอบอีกครั้ง วิธีการท่ีดีท่ีสุดให2ตรวจไปพร2อมกับเพาเวอร�พ2อยจะได2
ดูง:ายข้ึน 

 
5.1.2 การติดตามงานสํานักการช�าง ประจําปR 2558 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   1. จากบันทึกท่ี 3 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ  เรื่อง จัดทําหนังสือประสานงานองค�การโทรศัพท�ย2ายสายส:งสัญญาณ 

โทรศัพท�จากเสาไฟฝPnงด2านซ2ายมาด2านขวา  
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   ทีโอทีเข2ามาดําเนินการย2ายสายเคเบิลแล2วจากด2านซ2ายมาด2านขวา 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ  แต:เสาไฟฟOายังไม:ได2ย2าย ทางทีโอทีแจ2งจะแล2วเสร็จเดือนธันวาคม  

2558 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต  
   
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  2. จากบันทึกท่ี 7 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2558 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง ตอบข2อเท็จจริงเรื่องการสํารวจออกแบบแปลนท:อเชื่อมระหว:าง

ท:อระบายน้ําชุมชนกับท:อระบายน้ําแขวงการทาง  
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นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   ได2ให2ทีมเลขาไปตรวจสอบแล2วเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ    
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  3. จากบันทึกท่ี 8 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2558 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง ให2รายงานและชี้แจงความคืบหน2าของโครงการงบประมาณปT 

2557 ครั้งท่ี 2  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ดําเนินการให2แล2วเสร็จในส:วนท่ีเข2างบประมาณตามเง่ือนไขท่ีสั่งการ
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ในส:วนท่ีไม:อยู:งบประมาณปT 58 ให2ยุติเรื่องและจะสั่งใหม:ท้ังหมดของปT  

59 โดยให2ทําเง่ือนเวลาของปT 59 ให2แล2วเสร็จตามท่ีสั่งการหลังจาก
เสร็จตามเง่ือนเวลาแล2วจะสั่งใหม:ท้ังหมดว:าจะให2ทําอะไรยกเว2นบาง
เรื่องท่ีมีอยู:จะให2แก2ไขใหม:หมด และจะนัดประชุมหลังประมาณเดือน
กันยายน 58 และสรุปให2ฟPงว:ามีงานค2างท่ีสั่งท้ังหมดเท:าไหร: เพ่ือมา
แก2ไขใหม:หมดว:าสั่งอะไรบ2าง   

 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  4. จากบันทึกท่ี 12 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2558 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง การสอบถามการออกแบบแปลนก:อสร2างถนนพร2อมท:อระบายน้ํา

ซอย 1  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ค2างเรื่องไว2ก:อนยังไม:แล2วเสร็จ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   5. จากบันทึกท่ี 15 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ เรื่อง ให2ตรวจสอบข2อมูลการปฏิบัติงานของเจ2าหน2าท่ีประจํารถดูดโคลน

เลนในระบบ GPS (เตือนครั้งท่ี 2) 

 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   รายงานล:าสุดเดือนมกราคม 2558 หลังจากนั้นไม:ได2รายงานได2เรียก  
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ  มาคุยแล2วและกําลังทําหนังสือว:ากล:าวตักเตือน 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ครั้งหน2าต2องได2หนังสือว:ากล:าวตักเตือน   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   6. จากบันทึกท่ี 17 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ เรื่อง ให2ประสานงานผู2รับจ2างนําเศษหินทรายหน2าท:อระบายน้ําบริเวณ

หน2าวัดแสงสรรค�ออก  

 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   ผู2รับจ2างได2ดําเนินการเรียบร2อยหมดแล2ว และทําบันทึกขอจบเรื่อง 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ตามเรื่องด2วย 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   7. จากบันทึกท่ี 18 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ เรื่อง การสํารวจบ:อพักระบายน้ําหมู:บ2าน 200 ปT เมน 1  

 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   สํารวจและประมาณการแล2ว นายอาทิตย� แจ2งรอเบิกจ:าย 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ   
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   รอเบิกจ:าย   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต  
   
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  8. จากบันทึกท่ี 21 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ� 2558 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง ให2ทําบันทึกตักเตือน กรณีไม:รายงานความคืบหน2าการมอบหมาย

หน2าท่ีการออกแบบแปลนศูนย�พ่ึงพิงสุนัขจรจัดคลอง 12  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นายวิรัตน�  จําเรียง   9. จากบันทึกท่ี 36 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ� 2558 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ  เรื่อง ให2ดําเนินการก:อสร2างหลังคาโรงเลี้ยงสุนัข  

 
นายวิรัตน�  จําเรียง   กําลังทําหนังสือจบเรื่อง 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ    

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ทําบันทึกจบเรื่องด2วย   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  10. จากบันทึกท่ี 42 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2558 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง ให2ตรวจสอบความต2องการในการจัดซ้ือชุดสําหรับปฏิบัติการ

ภาคสนาม  

 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  ให2นิติกรสรุปและให2นําเรื่องท่ีสํานักการคลังมาสรุปดูว:าคนท่ีซ้ือได2 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง  มีประเภทไหนบ2างแต:นิติกรยังไม:สรุปมาให2ทราบ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามนิติกรมาชี้แจง 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    

 
นางสาวจุรีรัตน�  แซ:ตั้ง   กรณีท่ีท:านนายกเดชาแจ2งทําบันทึกเก่ียวกับเจ2าหน2าท่ีท่ีจัดซ้ือชุดปฏิบัติ 
นิติกร 5     การภาคสนามแต:เบ้ืองต2นแล2วในหนังสือสั่งการจะมีหนังสือสั่งการและ 

บันทึกสํานักการคลังเก่ียวกับการแต:งกายจะเปJนได2เฉพาะงานกวาดถนน 
งานล2างท:อ งานประจํารถขยะ งานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   คุณต2องสรุปให2ผมก:อนว:าใครท่ีมีสิทธิ์ในการซ้ือ ประเด็นก็คือคุณต2อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   สรุปหน:วยงานก:อนว:าใคร และคุณก็ตีความว:าเปJนงานท่ีสัมผัสพ้ืนถนน 

และงานเครื่องจักรกล เรามีมิติวิธีการของสํานักการช:างก็พลาดเพราะ
ทางนิติกรเขาไม:รู2ว:าใครสัมผัสถนน ปล:อยให2นิติกรทําคนเดียวก็ไม:ได2ครั้ง
นี้ ผอ.ชาญวุฒิกับ ผอ.วิรัตน� ก็พลาดเพราะนิติกรเขาไม:รู2ว:ามิติการ
ทํางานเปJนอย:างไร แต:ลูกน2องเราอยากได2อยู:แล2วแต:พอเขาตีว:าไม:ได2ก็ไป
โทษเขาเพราะคุณไม:อธิบายวิธีการทํางานของคุณผมมองว:าช:างทําฝาบ:อ
มีสิทธิ์ได2รับ เพราะซ:อมฝาบ:อบนท2องถนน ส:วนเครื่องจักรกลถามว:าทุก
คนสมควรมีสิทธิ์ได2หรือไม: ผมว:าไม:ได2ทุกคนเพราะต2องดูงานประจําของ
เขาว:าทําท่ีไหน เช:น เครื่องจักรกลท่ีทําอยู:ท่ีสถานีขนถ:ายจะได2หรือไม:ก็
ยังไม:รู2 แต:ผมมองว:าน:าจะได2แต:เราก็ต2องดูเปJนมิติๆ ไปและงานไฟก็มี
สัมผัสบนพ้ืนผิวถนน เปJนต2น ข้ึนอยู:กับการอธิบายงานและข้ึนอยู:กับงาน
ของเขา แสดงว:าคนขอต2องไปเขียนมาว:าคุณไปสัมผัสอะไรมาอย:างไร 
ผมมองว:า ผอ.ชฎารัตน� ตอบการสัมผัสเรื่องพ้ืนผิวถนนการจราจรเปJน
หลัก 

 
นางสาวจุรีรัตน�  แซ:ตั้ง   เปJนเครื่องแต:งกายท่ีใช2ในการปฏิบัติงาน ช:างไฟฟOาไม:น:าจะเข2าค:ายหาก 
นิติกร 5     มีนอกเหนือจากนี้ให2ขออนุมัติเรื่องไปท่ีผู2ว:าฯ เพ่ือขออนุมัติเปJนเรื่องๆ  

งานสถานท่ีไม:เข2าค:าย 
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   สรุปแนวทางปฏิบัติและวิเคราะห�ตามหนังสือสั่งการแล2วให2ตัวผู2ขอไป 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต บอกมาว:าผู2ขอเข2าตามหลักเกณฑ�ไหนให2เสนอมาว:าเข2าหลักเกณฑ�ไหน 

ถ2าไม:เข2าหลักเกณฑ�ไหนและจะใช2หลักเกณฑ�ไหน 
ข�อส่ังการ 

     ให2 รองฯ สุรพัศ เปJนประธานหาข2อสรุปว:าจะดําเนินการหาแนวทาง 
     อย:างไรและสรุปรายงานส:งผมภายใน 15 วัน เรื่องชุดแต:งกาย 
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   11. จากบันทึกท่ี 50 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ    เรื่อง ซ:อมแซมทาสีเวทีลานกิจกรรมออกกําลังกายของชุมชน  
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   มีท้ังหมด 16 ชุมชน ดําเนินการแล2ว 15 ชุมชน เหลือ 1 ชมุชน  
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ  ท่ีตลาดพรพัฒน�และต2องซ:อมให2เขาด2วย 
 
นายสันติพล  สนแก2ว   วันนี้รายงานว:าเสร็จ 
ผู2ช:วยเจ2าหน2าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   รอทําเรื่องปQด 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  12. จากบันทึกท่ี 53 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2558 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง การติดตามผลการออกแบบแปลนท่ีจอดรถจักรยาน/รถยนต� 

ครั้งท่ี 1  

 
นายวิรัตน�  จําเรียง   ขออนุมัติปQดเรื่องแล2ว 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ    

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง     
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ฝากสํานักปลัดลูกน2อง ผอ.ชลิดา และสํานักการช:าง เรื่องท่ีจอดจักรยาน 

ปรากฏว:าเคยรายงานผมว:าจอดได2ก่ีคัน ตรงนี้ก่ีคัน แต:ท่ีจอดรถเราทําไว2
จอดได2 9 คัน แต:ว:าไม:ได2ดูว:าวิธีการจอดเขาจอดแบบใด พอเรียบร2อยก็
นําไปออกแบบกับ รองฯ สุเมธ ก็อบปTXไปและเทศกิจก็เคยรายงานว:า
จอดได2ก่ีคัน แต:พอมาติดต้ังก็วางการไว2ว:าจอดซ2ายขวาได2 9 คัน พอ
ติดต้ังจริงวางติดผนังและจอดได2 5 คัน แต:รายงานว:าจอดได2 200 คัน 
เวลาลอกมาต2องดูวิธีการด2วยว:าดําเนินการได2หรือไม: ฝากเรื่องด2วย 
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นายวิรัตน�  จําเรียง   13. จากบันทึกท่ี 55 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ   เรื่อง การดําเนินการตามมาตรการปOองกันและควบคุมอุบัติเหตุในงาน

ก:อสร2างของรัฐ  

 
นายวิรัตน�  จําเรียง   หารือกับ นายจาตุวัฒน� แล2วมาตราบางส:วนเรากําหนดในการออกแบบ 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ  สินค2าและบางส:วนก็สามารถประมาณการเปJนค:าใช2จ:าย จึงขอสรุป

ร:วมกับนิติกรและรายงานภายในวันท่ี 20 สิงหาคม 2558  

    
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ไม:เกินวันท่ี 20 สิงหาคม จะส:งรายงาน   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   14. จากบันทึกท่ี 58 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ    เรื่อง การสํารวจฝาบ:อท:อระบายน้ําซอย รังสิต-นครนายก 1  
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   ผู2รับจ2างดําเนินการซ:อมทําให2แข็งแรงเรียบร2อยแล2ว 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  15. จากบันทึกท่ี 61 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2558 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง การจัดทําแผนดําเนินงานล2างทําความสะอาดถนนในเขตเทศบาล

นครรังสิต 
  
 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง ให2ดําเนินการตามแผนกองสาธารณสุขท่ีเสนอมา   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นายวิรัตน�  จําเรียง   16. จากบันทึกท่ี 62 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมก:อสร2างฯ   เรื่อง การสํารวจถนนเชื่อมท:อระบายน้ํา (ท2ายซอยรังสิต-นคนนายก 18 

และ 20)  

 
นายวิรัตน�  จําเรียง   ได2ผู2รับจ2างและดําเนินการเสร็จแล2วเปJนงานอยู:ในประกันสัญญา 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ    
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ถ:ายรูปเปJนรายการและทําเรื่องจบ แต:เรื่องนี้ผมเคยสั่งให2ทําบันทึก   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ตักเตือนไปแล2วและดําเนินการตรวจให2เรียบร2อย 
 
นายวิรัตน�  จําเรียง   17. จากบันทึกท่ี 65 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ   เรื่อง การดําเนินการถนนรังสิต-ปทุมธานี 16 (เมน 4)  

 
นายวิรัตน�  จําเรียง   แจ2งความแล2วเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2558 ได2เลขคดีแล2วช:างเขต 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ  ตรวจพบเพ่ิมเติมอีก 2 หลัง และดําเนินการออกคําสั่งแล2ว จะปQดคําสั่ง

ภายในวันท่ี 10 สิงหาคม 2558  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานง   18. จากบันทึกท่ี 67 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ   เรื่อง แก2ไขปPญหาน้ําท:วมขังหมู:บ2านรัตนโกสินทร�  

 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   1.ซ:อมเครื่องยนต�ซอยแสงรัตน� ดําเนินการเสร็จแล2ว 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ   2.ติดต้ังเครื่องสูบน้ําแบบมอเตอร�ท่ีซอยแสงรัตน� ดําเนินการติดต้ังแล2ว  

     3.ให2ข้ึนเรื่องซ้ือลอกท่ีซอยแสงรัตน� ดําเนินการข้ึนเรื่องซ้ือแล2ว 
   4.ให2ทําประตูระบายน้ําท่ีบึงใหญ: ซอย 16/2 ตอนนี้อยู:ระหว:าง 

ออกแบบ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ทําเสร็จแล2ว 3 รายการ อยู:ระหว:างออกแบบประตูระบายน้ํา   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   1 รายการ และทําเง่ือนเวลากําหนดให2แล2วเสร็จให2ชัดเจนว:าจะ 

ดําเนินการเสร็จเม่ือไหร: และฝาบ:อกับประตูก็กําหนดให2ชัดเจน 
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  19. จากบันทึกท่ี 68 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2558 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง ขอให2จัดทําญัตติเสนอสภา  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  20. จากบันทึกท่ี 69 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2558 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง ให2กรรมการตรวจรับตรวจสอบผลงานการก:อสร2าง  

 
นางสาวสุกัญญา  สุขการณ�  เปJนประธานตรวจการจ2างและจะส:งเรื่องข้ึนมาให2อีกที 
ปลัดเทศบาล 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2เอาเรื่องท่ีปลัด   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  21. จากบันทึกท่ี 76 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2558 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง ให2ซ:อมแซมสะพานไม2โรงเรียนทองพูนอุทิศ  

 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   ยังไม:ได2ดําเนินการ 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ     

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นายวิรัตน�  จําเรียง   22. จากบันทึกท่ี 77 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ   เรื่อง แจ2งให2ผู2รับเหมาเข2าซ:อมแซมโรงเลี้ยงสุนัข  

 
นายวิรัตน�  จําเรียง   เข2าซ:อมแล2วจะทําหนังสือแจ2งให2ทราบอีกครั้ง 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ    

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต  
   
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  23. จากบันทึกท่ี 83 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2558 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกผู2พิการและผู2สูงอายุ  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 จะแล2วเสร็จ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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นายวิรัตน�  จําเรียง   24. จากบันทึกท่ี 85 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2558 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ   เรื่อง รายงานการตรวจสอบกรณีร2องเรียนแพในคลองรังสิตประยูรศักด์ิ  

 
 
 

นายวิรัตน�  จําเรียง   จะปQดคําสั่งภายในวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ    

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   25. จากบันทึกท่ี 86 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2558 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ  เรื่อง ให2ดําเนินการสํารวจศาลาท่ีพักผู2โดยสารและปOายประชาสัมพันธ� 

ด2านหลัง ศาลาท่ีพักผู2โดยสารของเทศบาลในเขตพ้ืนท่ี  
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   สํารวจแล2วตอนนี้ซ:อมไป 4 ศาลาแล2ว 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต  
   
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   26. จากบันทึกท่ี 87 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2558 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ   เรื่อง ขอให2ตรวจสอบข2อเท็จจริงและดําเนินการในส:วนท่ีเก่ียวข2อง  

 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   รน.33 ซอยดี ฝาบ:อชํารุดได2แก2ไขเรียบร2อยแล2ว 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ   
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ข�อส่ังการ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   กรณีพ้ืนผิวถนนให2ใช2ฝาเหล็กหล:อท่ีเทศบาลซ้ือ ไม:ให2หล:อเองให2 

พิจารณาเปลี่ยนฝาบ:อเปJนเหล็กไว2ก:อน ยกเว2นฝาท่ีไม:อยู:บนพ้ืนผิวถนน
ฟุตบาทางเท2า ถ2าเปJนฝาปูนก็ไม:เปJนไรแต:ก็ไม:ได2สั่งว:าทุกอย:างต2องเปJน
ฝาเหล็กทุกอัน หากมีขนาดก็ใช2ของเราไปดําเนินการ ผมทําบันทึกไปหา
ดูว:าขณะนี้มีฝาเท:าไหร:ท่ีค2างอยู: เพราะในระบบผมมีแค: 9 ฝา มีเรื่อง
ร2องเรียนในระบบท่ีค2างเก่ียวกับฝามีแค: 9 ฝา ผมจึงทําบันทึกสอบถาม
ว:ามีงานค2างอยู:ก่ีฝา ให2ไปดําเนินการดูด2วย 
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ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  27. จากบันทึกท่ี 93 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2558 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง ตรวจสอบความบกพร:องของการจัดงานประเพณีสงกรานต� 

ประจําปT 2558 รถแตรวง  

 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   บันทึกชี้แจงแล2ว 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ     

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   28. จากบันทึกท่ี 100 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2558 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ   เรื่อง การตรวจสอบระบบร2องเรียน เรื่องปPญหาฝาท:อชํารุด เลขท่ี  
 57-0000778  
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   ผู2รับจ2างดําเนินการเรียบร2อยแล2ว รน.10 และ รน.12 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  29. จากบันทึกท่ี 105 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2558 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง การตรวจสอบระบบร2องเรียนเรื่องปPญหาฝาท:อชํารุด  

เลขท่ี 57-0000963  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   30. จากบันทึกท่ี 108 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2558 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ   เรื่อง การพัฒนาระบบการระบายน้ําในชุมชนสร2างบุญ  

 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   ซอยสร2างบุญได2ดําเนินการแล2ว จัดเก็บฝาเหล็กหล:อแล2วท่ีมีน้ําท:วมขัง 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ     
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   มีรายงานค2างอยู:แต:ทําไมไม:ทําแต:ไม:รู2หาจุดท่ีจะทําได2 แต:ตอนมีรายงาน    
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ทําไมไม:มีให2ข้ึนบันทึกจ2างเปลี่ยนให2หมดเปลี่ยนเฉพาะจุดท่ีตํ่าท่ีสุดไม: 

ต2องเปลี่ยนท้ังหมด เพราะซอยนี้ก็ต2องลอกตลาดวิธีสมมุติฐานเปลี่ยน
เฉพาะจุด 2-3 อันท่ีต่ําฝากไปดูด2วยมีงานค2างในนี้แต:ในรายงานไม:มี 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ต้ังแต:ข2อ 31-53 ให2ตามเรื่องต:อยังไม:ต2องรายงาน   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
   
5.1.3 การติดตามงานสํานักปลัดเทศบาล ประจําปR 2558 
นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต   1. จากบันทึกท่ี 16 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ  เรื่อง ให2จัดทําคําสั่งแต:งต้ังคณะกรรมการพิจารณาพ้ืนท่ีบริเวณถนน 

เลียบทางรถไฟหมู:บ2านรัตนโกสินทร� 200 
 
นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต   ได2ประชุมแล2วปลัดเปJนประธานและประสานงานท่ีดินจังหวัดแล2ว  
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ  ทําหนังสือถึงอําเภอ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   มีใครยังไม:ตอบบ2าง    
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต   คณะกรรมการจัดสรรยังไม:ได2ส:ง  
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ   
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ทําหนังสือเชิญหรือยัง  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต   เหลือท่ีเดียวท่ียังไม:เชิญ  
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ   
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จะรอหรือประชุมไปก:อน  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต  
   
นางสาวสุกัญญา  สุขการณ�  ท:านนายกสั่งสุดท2ายให2 นายจาตุวัฒน� ไปตามเรื่องท่ีจังหวัดท่ี   
ปลัดเทศบาล    ท:านนายกจะขอพบกําลังไปดําเนินการอยู: 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2เร:งดําเนินการ  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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นางชลิดา  กุศลศิลปวุฒิ   2. จากบันทึกท่ี 22 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ  เรื่อง ให2ปรับปรุงเว็บไซต�หัวข2อแบบสํารวจเครื่องจักรกลยานพาหนะ 

และเครื่องมืออุปกรณ�ท่ีใช2ในการปOองกันฯ  
 
นางชลิดา  กุศลศิลปวุฒิ   ทางปOองกันฯ ได2ส:งให2ท:านนายกดูแล2วแต:ให2เพ่ิมเติมเบอร�โทรศัพท� 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ  ท:านนายก ปลัดและท2องถ่ิน 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ครั้งต:อไปส:งได2ในวันท่ีเท:าไหร: 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
นางสุมาลี  เลี้ยงตระกูลงาม  ขอข2อมูลแล2วประมาณ 20 กว:าแห:ง 
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล  
 
นางชลิดา  กุศลศิลปวุฒิ   จะส:งประมาณวันท่ี 28 สิงหาคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จะส:งข2อมูลประมาณวันท่ี 28 สิงหาคม 2558    
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต   3. จากบันทึกท่ี 23 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ� 2558 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ  เรื่อง ให2ตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารูปแบบเอกสารแผ:นพับ  
 
นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต   อยู:ระหว:างการออกแบบและกําหนดรูปแบบให2เหมือนกันแต:ละกอง 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาลผมจะดูได2เม่ือไหร: 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
นางสุมาลี  เลี้ยงตระกูลงาม  ขอเปJนเดือนสิงหาคม 2558 
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล  
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   สิ้นเดือนสิงหาคม 2558 จะได2ข2อมูล    
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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นางชลิดา  กุศลศิลปวุฒิ   4. จากบันทึกท่ี 26 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ� 2558 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ เรื่อง ให2ศึกษาอํานาจหน2าท่ีของเทศบาลในการจัดทําท่ีพัก 

วินมอเตอร�ไซต� (ชั่วคราว)  
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    

 
นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต   5. จากบันทึกท่ี 32 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ� 2558 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ เรื่อง ให2จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาระเบียบการใช2สาวน

สาธารณะ  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง สวนอ่ืนขอดูประกาศ 4-5 เดือน ว:าเปJนอย:างไรจะได2กําหนด   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   สวนอ่ืนด2วยว:ามีทิศทางอย:างไร 
 
 

นางชลิดา  กุศลศิลปวุฒิ   6. จากบันทึกท่ี 70 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบท:อดับเพลิง (ท:อแดง) ในเขตเทศบาล

นครรังสิต  

 
นางสุมาลี  เลี้ยงตระกูลงาม  ยังไม:มีความคืบหน2า 
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล  
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   แจ2ง ผอ.วิรัตน� และสํานักปลัดประเด็นรถดับเพลิงกับการตอบ EIA     
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ว:าสํานักปลัด ปรากฏว:ายูคอนโดตอนทํา EIA ได2ทําหนังสือมาขอข2อมูล 

เรา เราก็ตอบไปตามมาตรฐานตามาท่ีเกิดเหตุ แต:เชิงเทคนิคยูคอนโดก็
ย2อนศรไปไม:ได2แล2ว เวลาตอบเราอย:างไปตอบตามมาตรฐาน วิธีการ
แก2ไขถ2าเราตอบแล2วไม:ถึงยูคอนโดหากหน2ายูคอนโดเกิดเหตุเพลิงไหม2 
ถ2ารถเราไม:ไปก็ทําอะไรไม:ได2เลยแม2กระท่ังหัวแดงดับเพลิงใกล2สุดยังไม:มี 
แต:กรณีแบบนี้เราบอกว:าไม:มีแหล:งน้ําก็ไปไม:ถึงและน้ําไม:พอ เขาต2องทํา
หัวแดงเพ่ิมทันทีแต:ตอนนี้เขาไม:ต2องสั่งทําหัวแดง เพราะว:าเรายังตอบไป
ตามมาตรฐานหลังจากนี้เปJนต2นไปให2ตอบคอนโดมิเนียมหรือ EIA ไปว:า
รถเทศบาลติดขัดการจราจรเปJนจํานวนมากเรามีวิธีการทําอย:างไร เพ่ือ
บังคับหรือให2ความเห็นไปเลยว:าเทศบาลศักยภาพไม:เพียงพอเห็นควรให2
หาแหล:งจ:ายน้ําจากท่ีอ่ืน เช:น หัวจ:ายน้ําแดงท่ีระบบต:อน้ําให2ใกล2สุดไม:
เกิน 3 เส2น น้ําจากท:อประปาเข2ามาในระบบผมไปเห็นท่ียูคอนโดหาท:อ
ประปาใกล2สุดไม:มี มอบสํานักปลัดไปดําเนินการดู 
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นายวิรัตน�  จําเรียง   ได2ถามท:อดับเพลิงเข2าใจว:าเขามาขอเล:มเพ่ือเปJนข2อมูล แต:ไม:ถาม 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมก:อสร2างฯ  สํานักการช:าง 
 
นางสาวสุกัญญา  สุขการณ�  เวลาถามจะขอข2อมูลรวม เราก็ตอบตามเกณฑ�มาตรฐาน 
ปลัดเทศบาล 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ผมเห็นมีหนังสือข2าวของ EIA และให2ข2อมูลมาปรับแก2ไขให2หมดและ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ประชุมร:วมกันเพ่ือปรับ EIA ใหม:และวิเคราะห�เรื่องนี้ด2วยเด๋ียวมีปPญหา 

ว:าไม:มีแหล:งน้ําสาธารณะ 
 
นายวิรัตน�  จําเรียง   พรบ.ควบคุมอาคารไม:ได2กําหนดท:อจ:ายน้ําหัวแดง หากเราเข2าไป 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมก:อสร2างฯ  ประชุมเราแจ2งกับคณะกรรมการได2เง่ือนไขพิเศษท่ีท2องถ่ินกําหนดว:าถ2า 

ไม:มีท:อทางดับเพลิงท่ีเปJนแหล:งจ:ายน้ําเราไม:สามารถดับเพลิงได2ตาม
เวลาได2ตามท่ีเข2าแจ2ง แบบนี้เราคอมเม2นต�ได2ก็จะถูกบันทึกในรายงาน
ทันที 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ไปดําเนินการดูคู:มือสําหรับให2เราใช2ฝากไปดําเนินการด2วย 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ข�อส่ังการ 

ให2นายจาตุวัฒน� หาข2อสรุปแนวการดําเนินการตอบ EIA หรือตัวแทน
เข2าร:วมประชุม EIA ให2มีทิศทางและแนวทางคู:มือในการดําเนินการจะ
ทําบันทึกสั่งไปอีกครั้ง 

 
นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต   7. จากบันทึกท่ี 81 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2558 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ เรื่อง ให2แต:งต้ังคณะกรรมการเพ่ือยกร:างระเบียบว:าด2วยการกําหนด

อัตราค:าธรรมเนียมการให2เช:าเครื่องจักรกล  

 
นางสุมาลี  เลี้ยงตระกูลงาม  รถบรรทุกน้ําได2ประชุมและร:างระเบียบแล2ว กําหนด 12,000 ลิตร 
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล  ราคาคันละ 1,500 บาท 
 
นางสาวสุกัญญา  สุขการณ�  มี 2 ราคา กรณีท่ีไม:ใช:ในเชิงธุรกิจราคา 500 บาท ในเชิงธุรกิจ  
ปลัดเทศบาล 1,500 บาท แล2วรถเรามีขนาดบรรจุได2 12,000 ลิตรหรอืไม: มีรถก่ี

ขนาดของสํานักปลัด 
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ดูภาพรวมท้ังหมดมีเท:าไหร:ให2ตรวจสอบมาและรถน้ําไม:เกิน    
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   12,000 ลิตร ให2ใส:ขนาดคันละ 1,500 บาท ไปและผมได2ทําบันทึก 

เสนอให2เปJนแนวทางว:าเราจะดําเนินการอย:างไร กรณีการช:วยเหลือใน
เชิงวัฒนธรรมและการสงเคราะห� เช:น การรับส:งชาวบ2านเข2าค:ายการ
สาธารณะสงเคราะห�หรือไม: หรือการบริการทางความเชื่อประเพณีและ
การท2องถ่ินให2ออกแบบวิธีคิดว:าจะทําอย:างไรให2ยกร:างระเบียบและ
เสนอความเห็นว:าการรับศพจากบ2านไปวัดหรือจากรถพยาบาลมาบ2าน
ผมต2องการให2ไปวิเคราะห�ในส:วนนี้ด2วยแล2วเสนอแนวทางปฏิบัติมาด2วย 

 
นางชลิดา  กุศลศิลปวุฒิ   8. จากบันทึกท่ี 91 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2558 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ เรื่อง การจัดทําแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติในการจัดบริการรับเรื่อง

ร2องเรียนร2องทุกข�ของประชาชน  

 
นางชลิดา  กุศลศิลปวุฒิ   ยังไม:ได2ทํา Action plan 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ   
 
นางสุมาลี  เลี้ยงตระกูลงาม  โทรศัพท�ศูนย�กู2ชีพ 2 สาย ท่ีเสียเขาจะมาส:งให2ภายในวันท่ี 14 สค.58 
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล  
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ    
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางชลิดา   กุศลศิลปวุฒิ   9. จากบันทึกท่ี 99 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2558 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ เรื่อง ให2สํารวจถนนเพ่ือดําเนินการทาสีและตีเส2น  

 
นางชลิดา   กุศลศิลปวุฒิ   เนื้อหาส:งช:างออกแบบประมาณการราคาแล2ว แต:ท่ีท:านนายกสั่งเพ่ิม 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ  เติมกับนายยุทธนาสํารวจการจราจรหน2าโรงเรียนจะทําบันทึกแจ2งให2 

ทราบอีกครั้ง เรื่องเดิมส:งให2สํานักการช:างแล2ว 
    
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต  
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นางชลิดา   กุศลศิลปวุฒิ   10. จากบันทึกท่ี 106 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2558 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ เรื่อง ให2กําหนดการแต:งกายของเจ2าหน2าท่ีฝFายปOองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  

 
นางชลิดา   กุศลศิลปวุฒิ   ท:านปลัดเรียกคุยอีกครั้ง 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ   
      
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   คนไหนท่ีต2องการให2เขามาชี้แจงด2วยในท่ีประชุม 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสาวสุกัญญา  สุขการณ�  นัดประชุมวันท่ีวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 ให2สํานักการช:างเข2าด2วย 
ปลัดเทศบาล 
 
นางชลิดา   กุศลศิลปวุฒิ   11. จากบันทึกท่ี 117 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ เรื่อง ให2รวบรวมและเผยแพร:ข2อมูลเว็บไซต�แอปพิเคชั่น โทรศัพท�มือถือ

เก่ียวกับภัยพิบัติลงเว็บไซต�เทศบาลฯ  

 
นางชลิดา   กุศลศิลปวุฒิ   เนื้องานท่ีหาได2ให2 นายสุรศักด์ิ นําไปลงแล2วและท่ีท:านนายกสั่งให2 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ  สํานักการช:างหาข2อมูลว:าจะเอาไลน�หรือส:วนอ่ืนๆ มาเพ่ิมของเทศกิจก็ 

จะนํามาเพ่ิมเก่ียวกับการดูงาน และสํานักระบายน้ําก็จะเพ่ิมให2 
      
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต  
   
นางชลิดา   กุศลศิลปวุฒิ   12. จากบันทึกท่ี 118 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ เรื่อง สํารวจ รวบรวมและจัดทําสมุดคลื่นความถ่ีวิทยุของหน:วยงาน

ต:างๆ  

   
นางชลิดา   กุศลศิลปวุฒิ   เหลือ 18 ท่ียังไม:ได2ข2อมูลสมบูรณ� 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ   
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ผมได2ลองวิทยุโทรศัพท�สอบถามเบอร�ของหัวหน2าส:วนฯ เทศบาล 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   งานปOองกันฯ ยังตอบไม:ได2แสดงว:ายังไม:มีหนังสือโทรศัพท� 
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นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต   13. จากบันทึกท่ี 119 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ เรื่อง ให2แต:งต้ังคณะกรรมการเพ่ือศึกษาข2อทักท2วงของสํานักงานการ

ตรวจเงินแผ:นดิน  

 
นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต   รอง ฯ สมยศ เปJนประธานัดภายในวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ   
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางชลิดา   กุศลศิลปวุฒิ   14. จากบันทึกท่ี 122 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ เรื่อง ให2ปรับหน2าดินริมตลิ่งบริเวณแพตลาดน้ํานครรังสิต  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง แต:ผมจะนัดดูหน2างานใหม: ผอ.วิรัตน� ผอ.ชาญวุฒิ นายวันชาติ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ผอ.สุมาลี นัดวันให2ผมด2วยสํานักปลัดนัดตลาดน้ําผมจะไปดูและพัฒนา 

หน2าตลาดน้ําใหม:ท้ังหมด เรื่องท่ีล2างจานว:าจะดําเนินการอย:างไร 
 
นางชลิดา   กุศลศิลปวุฒิ   15. จากบันทึกท่ี 126 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ เรื่อง ให2ดําเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการศูนย�ปฏิบัติการ  

 
นางชลิดา  กุศลศิลปวุฒิ   เหลือแต:งานของปOองกันฯ ท่ีจะโอนโทรศัพท�ไปให2ท่ีเปJนครุภัณฑ� 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ  
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   งาน 1132 จะเสร็จเม่ือไหร:แต:ท:านก็จะเห็นกรอบงานเรื่องร2องเรียน    
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ในระบบวาระท่ี 3.7 ครั้งหน2าถ:ายงานได2หรือไม:มอบให2งานเทศกิจ 

ท่ีอยู:ศูนย�สั่งการมาเปJนคู:ขนานในการรับรายงานเรื่องนี้ให2มาเรียนรู2เรื่อง
นี้กับหัวหน2าส:วนฯ เพราะการวางระบบคนท่ีปQดเรื่องคนตามเรื่องคน
รายงานเรื่อง ในอนาคตระบบจะอยู:ท่ีศูนย�สั่งการตอนผมอาศัยปลัดกับ
รองปลัดท่ีพอเขาขอปQดเรื่องก็มาส:งผมและส:งเรื่องไปท่ีศูนย�สั่งการและ
ออกไปตรวจสอบพอเสร็จก็แนบรูปพร2อมรายงานเสนอมาก็เข2าหน2าห2อง
ผมก็ให2หน2าห2องไปทําเพ่ือไปดําเนินการ 
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นางชลิดา   กุศลศิลปวุฒิ   16. จากบันทึกท่ี 129 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2558 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ เรื่อง ให2จัดประชุมพนักงานขับรถเก่ียวกับ พรบ.ผู2ประสบภัยจาก 

การใช2รถ  

 
นางชลิดา  กุศลศิลปวุฒิ   ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ  
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ไม:เกินสัปดาห�ท่ี 3 ของเดือนสิงหาคม 2558    
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสุมาลี  เลี้ยงตระกูลงาม  17. จากบันทึกท่ี 132 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล เรื่อง ขอหารือการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนานครรังสิตเปJนนครแห:ง

คุณภาพชีวิตท่ีดี  

 
นางสาวสุกัญญา  สุขการณ�  กรณีของค:าท่ีดินและสิ่งก:อสร2างต2องทําเปJนรูปแบบของวัดโครงการ 
ปลัดเทศบาล    หรือไม:จริง ๆ ทําได2ท้ังสองอย:างท่ีเราของงบจากส:วนกลางก็จะมี 

แบบฟอร�มให2เรากรอกข2อมูลตัวโครงการท่ีเสนอขอ 
 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ประชุมสรุปหรือยังจะได2นําไปเปJนแนวทางปฏิบัติ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   
 
นางสาวสุกัญญา  สุขการณ�  กรณีนี้เราเคยทํามานานแล2วแต:เราก็ไม:เคยทําโครงการ 
ปลัดเทศบาล     
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   นําแนวทางมาให2ชัดเจนว:าจะดําเนินการอย:างไร    
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสาวสุกัญญา  สุขการณ�  ขอถามความเห็นว:าทําดีหรือไม:ดี เพราะกรณีนี้ขอความเห็นหน:อยว:า 
ปลัดเทศบาล    จะดําเนินการอย:างไร เรื่องนี้เก่ียวกับสํานักการช:างโดยตรงเก่ียวกับค:า 

ท่ีดินและสิ่งก:อสร2าง คิดว:าตัวโครงการเปJนระเบียบหรือไม:ก:อนจะทํา
การจัดซ้ือจัดจ2าง 
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นายวิรัตน�  จําเรียง   เขียนเปJนโครงการข้ันตอนจะทําให2เยอะข้ึนในการทํางาน 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ระเบียบปฏิบัติและกระบวนการให2กําหนดเปJนแนวทางใช2ชัดเจน     
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   มีประเด็นท่ีว:ามีคนเขียนโครงการและมีไม:เขียนโครงการ เช:น เรื่องซ:อม 

รถยนต� ปรับปรุงครุภัณฑ� ยังมีโครงการแต:ทําไมก:อสร2างเงินเปJนล2านไม:
เขียนโครงการ เปJนต2น ผมจึงขอความชัดเจนว:าจะกําหนดแนวทาง
อย:างไรจึงให2ตอบเปJนลายลักษณ�อักษรและนํามาปฏิบัติ 

 
นายสุรพัศ  ลิ่มวงศ�   ตามหลักในการเสนอแผนงบประมาณประจําปTก็จะมีแผนพัฒนา 
รองปลัดเทศบาล    เศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ความเปJนแผนหน:วยงานแต:ละหน:วยขอไป 

ถ2าเปJนโครงการก:อสร2างอยู:ในแผนก็เสนอเข2าสภาและมีแบบเรียบร2อย
แล2ว เพราะการพิจารณาจะเปJนตัวสมาชิกในการพิจารณาเพราะต2องดู
แบบทุกโครงการตามหลักในท2องถ่ินโครงการท่ีเปJนรูปธรรมความจริง
ต2องเสร็จก:อนจัดสรรงบประมาณแต:ท2องถ่ินปฏิบัติกันมาก:อนแล2วเขียน
โครงการทีหลัง 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ไม:ใช:ท2องถ่ินแต:เปJนเทศบาลเรา วิธีการหากเราจะขอเงิน อบจ. เราก็ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   เขียนโครงการเช:นกันการเขียนโครงการไม:ใช:เขียนตอนอนุมัติเงิน ต2อง 

เขียนต้ังแต:ทําแผนเพ่ือให2คณะกรรมการวิเคราะห�ได2ว:าโครงการนี้จะทํา
อย:างไร เพราะไม:มีใครไปขออนุมัติหลังจากท่ีทําโครงการตอนจัดซ้ือจัด
จ2าง ผมต2องการทราบว:าเทศบาลเราจะปฏิบัติอย:างไร และจะทําตอน
ไหนให2ตอบผมมาตอนท่ีจัดซ้ือจัดจ2างไม:ใส:โครงการและเขาจะใส:
โครงการตอนทําแผน ยกเว2น เรื่องอบรมต2องมีโครงการประกอบฝากไป
ดูหนังสือสั่งการตามระเบียบว:าทําอย:างไรและตอบผมให2ทราบด2วย 

 
นางสุมาลี  เลี้ยงตระกูลงาม  18. จากบันทึกท่ี 138 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล เรื่อง ให2โอนรถยนต�หมายเลขทะเบียน กค 5979 ปทุมธานี  

 
นางสุมาลี  เลี้ยงตระกูลงาม  ดําเนินการเรียบร2อยแล2ว 
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล  
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง    
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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นางสุมาลี  เลี้ยงตระกูลงาม  19. จากบันทึกท่ี 144 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล เรื่อง ให2มอบหมายเจ2าหน2าท่ีรับผิดชอบและดําเนินการขอพระราชทาน

เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   
 
นางสุมาลี  เลี้ยงตระกูลงาม  20. จากบันทึกท่ี 157 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล เรื่อง การใช2ประโยชน�ตู2คอนเทนเนอร�  

 
นางชลิดา  กุศลศิลปวุฒิ   รอมติอยู: 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ  
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2 ผอ.ชลิดา ไปดําเนินการคุย 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   
 
5.1.4 การติดตามงานสํานักการคลัง ประจําปR 2558 
นางสาวชฎารัตน�  กุศล   1. จากบันทึกท่ี 115 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 
ผู2อํานวยการสํานักการคลัง  เรื่อง ให2ศึกษา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว:าด2วยเรื่องการเดินทางไป 

ราชการ และว:าด2วยเรื่องค:าใช2จ:ายในการฝsกอบรม 
 
นางสาวชฎารัตน�  กุศล   รอให2เขาแก2ไขเพราะยังไม:ครอบคลุม 
ผู2อํานวยการสํานักการคลัง 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   การเดินทางมีพ้ืนท่ีพิเศษ แต:การฝsกอบรมไม:มีพ้ืนท่ีพิเศษ ให2แนบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   มาด2วยจะได2เปJนแนวทางในการปฏิบัติ ส:วนของผู2ติดตามได2วิเคราะห� 

แล2วใช:หรือไม: 
 
นางสาวชฎารัตน�  กุศล   ดําเนินการวิเคราะห�แล2ว 
ผู2อํานวยการสํานักการคลัง 
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นางสาวชฎารัตน�  กุศล   2. จากบันทึกท่ี 153 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2558 
ผู2อํานวยการสํานักการคลัง  เรื่อง การตรวจรับงานจ2างเหมารถยนต�โดยสารปรับอากาศ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสาวชฎารัตน�  กุศล   3. จากบันทึกท่ี 161 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 
ผู2อํานวยการสํานักการคลัง  เรื่อง การกําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการประมาณการราคา 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ตอบใหม:อีกครั้ง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
5.1.5 การติดตามงานกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม ประจําปR 2558 
นางสาวพลาพล  สมพรบรรจง  1. จากบันทึกท่ี 61 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2558 
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ   เรื่อง การจัดทําแผนดําเนินงานล2างทําความสะอาดถนนในเขตเทศบาล

นครรังสิต  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสาวพลาพล  สมพรบรรจง  2. จากบันทึกท่ี 152 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2558 
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ   เรื่อง ขอให2มอบหมายหน:วยงานเพ่ือขับเคลื่อนการลดละเลิก การใช2โฟม  

 
นางสาวพลาพล  สมพรบรรจง  เรื่องนี้ไม:ได2เข2ากองสาธารณสุขฯ เรื่องจะอยู:ท่ีสํานักปลัดเพราะมี 
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ    เรื่องของตลาดน้ําท่ีใช2โฟม 
 
นางสาวนีรวรรณ  อ่ิมกะดี   ตลาดน้ําได2ดําเนินการแล2วและขอปQดเรื่อง 
นักพัฒนาการท:องเท่ียว 6ว 
 
นางสาวสุกัญญา  สุขการณ�  ชั้น 9 ร2านค2าแจ2งว:าไม:ใช2โฟมใส:อาหารแล2วใช:หรือไม: 
ปลัดเทศบาล 
 
นางสาวปทุมา  หงิมเสง่ียม  ร2านค2าแจ2งว:าไม:ใช2โฟมแล2ว 
ผู2ช:วยนักพัฒนาการท:องเท่ียว 
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ไปตรวจสอบว:าเลิกใช2โฟมหรือยัง เพราะกรมควบคุมประกาศเปJน 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   พ้ืนท่ีรณรงค�ไม:ให2ใช2โฟมให2ตรวจสอบและสรุปมาให2ทราบด2วยว:ามีพ้ืนท่ี 

ไหนบ2างพร2อมท่ีประกาศไม:ใช2โฟมก็ดําเนินการแจ2งกรมควบคุม ฯ ต:อไป 
 
นางสาวพลาพล  สมพรบรรจง  3. จากบันทึกท่ี 155 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ   เรื่อง แต:งต้ังกรรมการพิจารณาโรงเรียนต2นแบบการจัดการขยะแบบ

ยั่งยืน 

 
นางสาวพลาพล  สมพรบรรจง  แต:งต้ังแล2วอยู:ระหว:างเสนอ 
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ   
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสาวพลาพล  สมพรบรรจง  4. จากบันทึกท่ี 157 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ   เรื่อง การใช2ประโยชน�ตู2คอนเทนเนอร�  

 
นางสาวพลาพล  สมพรบรรจง  กองสาธารณสุขฯ ได2รับ 1 ตู2 รอรับมอบ 
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ   
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ดําเนินการและประมาณการซ้ือเหล็ก แล2วกองก็ออกแบบว:าจะออก 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   แบบเก็บของอย:างไร บางกองอาจจะทําเปJนแบบตู2เหล็กและใส:ของ 
 
นางสาวพลาพล  สมพรบรรจง  เห็นท่ีสถานีขนถ:ายได2ทําไว2ให2ทุกกองท่ีให2นําของไปใส:ไว2สําหรับ 
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ    วัสดุท่ีไม:ใช2แล2ว 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   วิธีการปฏิบัติอย:างไรท:านต2องออกหนังสือสั่งการ ให2ปลัดวาง 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   นโยบายให2สํานักการคลังและทําหนังสือสั่งการ 
 
นางสาวสุกัญญา  สุขการณ�  กองไหนท่ีมีการซ:อมรถและมีอะไหล:และมีส:วนท่ีมาจากการซ:อมแซมให2 
ปลัดเทศบาล ทําบันทึกนําส:งและงานของ นายขจร เขาก็จะดําเนินการลงทะเบียนไว2

แล2วเก็บรักษาไว2พอสิ้นปTก็จะจําหน:าย 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตู2สถานีขนถ:ายไม:ได2แบ:งให2เปJนของสํานักการช:างเปJนผู2เดียวท่ีรับผิดชอบ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  ผมทําคําสั่งมอบแล2วมี 2 คน ท่ีรับผิดชอบในส:วนนี้มี นายขจร 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง  และ นายจรูญ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2 นายจรูญ เปJนหลักหาก นายจรูญ ไม:อยู:ให2 นายขจร ทําแทนและ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ในปTงบประมาณ 59 วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 เปJนต2นไป สมมุติว:าจัดซ้ือ 

จัดจ2างแล2วเปลี่ยนอะไหล: ท:านก็ใส:ถุงหรือผูกไว2รวมกันแล2วเขียนเลข
ทะเบียนรถว:าของใคร และทําบันทึกแจ2งว:ามีรายละเอียดอะไรบ2าง
พร2อมถ:ายรูปแสดงว:าของท่ีอยู:สถานีขนถ:ายไม:ใช:ว:าเปJนของกองใดกอง
หนึ่งจะเปJนของทุกกองท่ีเก็บอะไหล: แต:คนรับผิดชอบคือสํานักการช:าง 
กองไหนท่ีได2ตู2แล2วจะทําชั้นแบบวางหรือจะทําเก็บแบบไหนก็ให2ไป
ดําเนินการทําเอง 

 
นางสาวสุกัญญา  สุขการณ�  ตอนนี้สํานักปลัดได2 1 ตู2 กองสาธารณสุขฯ 1 ตู2 สํานักการช:าง 1 ตู2 
ปลัดเทศบาล  
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  จะวางวัสดุไว2เปJนชั่วคราว 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2นําวัสดุของงบประมาณใหม:มาใส: เพราะของเก:าทําเรื่องจําหน:ายแล2ว 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต แต:ให2ใส:เปJนอะไหล:อย:างเดียว และไปตกลงวิธีการกระบวนการท่ีชัดเจน

ในการปฏิบัติด2วย 
 
นายสมยศ  พงศ�ธีรการ   อะไหล:เราต2องเก็บไว2นานหรือไม: สิ้นปTจําหน:ายได2หรือเปล:า 
รองปลัดเทศบาล 
 
นางสาวชฎารัตน�  กุศล   สิ้นปTจําหน:ายได2เลย ปTงบประมาณ 58 ได2มีบันทึกไปถึงทุก 
ผู2อํานวยการสํานักการคลัง  สํานัก/กองแล2วให2ส:งรายละเอียดวัสดุครุภัณฑ�ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม  

2558 เดือนกันยายน 2558 หากซ้ือก็บันทึกมา 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ปTนี้จะมี 2 รอบ เพ่ือให2ทยอยตรวจจะได2ไม:เยอะในเดือนกันยายน  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   2558 
 
นางสาวพลาพล  สมพรบรรจง  5. จากบันทึกท่ี 160 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ   เรื่อง การศึกษาแนวทางในการใช2จ:ายเงินโครงการฝsกโยคะและไท2เกtก

แก:ประชาชน  
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นางสาวพลาพล  สมพรบรรจง  ท:านนายกเคยให2หาค:าวิทยากรเต2นอาราบิค เขาให2วันละ 1 ชม. 
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ    300 บาท ต:อ 1 ครั้ง ไม:เกิน 3 วัน และ 1 เดือนจ:ายไม:เกิน 3,600  

บาท  หรือ 12 ครั้ง และโยคะและไทเกtก คิดวันละ 600 บาท เบิกค:า
วิทยากร 2 คน 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ค:าโยคะกับไทเกtกไม:ได2ใช2ระเบียบของเทศบาลโดยตรง แต:ระเบียบของ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   กองการศึกษาเรื่องครูนําเต2นให2 1 คน ต:อ 1 ชั่วโมง จ:ายได2 300 บาท 
 
นายสมยศ  พงศ�ธีรการ   ออกระเบียบมาและใช2ระเบียบทางราชการเขาใช2อัตราเดียวกัน 
รองปลัดเทศบาล 
 
นางสาวพลาพล  สมพรบรรจง  เช:น 1 เดือน ไม:เกิน 12 ครั้ง แต:ของเราก็เกินส:วนของโยคะจะหมด 
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ    สอนเดือนกันยายน 2558 ลองสอบถามท้ังห2องแล2วว:าจ:ายเงินลองต:อ 

กับครูสอบว:าจาก 600 บาท เปJน 500 บาท แต:ครูไม:ยอมขอเปJน 
600 บาท 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ผมปรึกษา รองฯ สมยศ ถ2าคนเต2นจ:าย 300 บาท และเราจ:าย  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   300 บาท ได2หรือไม: 
 
นางสาวพลาพล  สมพรบรรจง  คนเต2นเขาก็ยอมจ:ายหากขอเงินจากกองทุนเทศบาลไม:ได2 
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ     
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   เราไม:ได2ปฏิเสธว:าจะไม:จ:ายและเราต2องหาหลักการว:าจะดําเนินการ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   อย:างไรให2 รองฯ สมยศ ดูว:ามีวิธีไหนบ2างให2ศึกษาดูและหาแนวทาง  

และระเบียบ 300 บาท จ:ายครูสอนอย:างอ่ืนได2หรือไม:ไปศึกษาดู เช:น 
ครูสอนแตะฟุตบอล 

 
นางสาวพลาพล  สมพรบรรจง  6. จากบันทึกท่ี 166 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ   เรื่อง ให2ชี้แจงกรณีนั่งหลับในขณะปฏิบัติงาน  

 
นางสาวพลาพล  สมพรบรรจง  มอบหัวหน2าฝFายรักษาความสะอาดทําบันทึกแล2ว 
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ   
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ผมขอหารือว:าแบบนี้เราจะบังคับหรือมีมาตราการไหนให2ลูกน2อง 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ภาคสนามใส:ชุดเทศบาลได2บ2าง เพราะเขาไม:ใส:เสื้อเทศบาลเราก็จะไม: 

ทราบ พอเราเห็นเราก็ตรวจสอบได2ว:าเปJนพนักงานของเทศบาล 
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นางสาวพลาพล  สมพรบรรจง  เขาก็ต2องการใส:ชุดฟอร�มแต:เขามีชุดไม:พอเพราะ 1 ปT มีชุดแค: 2 ชุด 
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ    หรือให2เขาใส:เสื้อเทศบาลว:าจะให2ใส:วันไหนสีอะไรอีกครั้ง 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ไปกําหนดแนวทางและปฏิบัติ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
5.1.6 การติดตามงานกองการศึกษา ประจําปR 2558 
นางสุมิตตรา ศรีสุพรรณ   1. จากบันทึกท่ี 96 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2558 
ผู2อํานวยการกองการศึกษา   เรื่อง การจัดทําแผนการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและ  

     โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
 
นางสุมิตตรา ศรีสุพรรณ   ให2 นางพลับพลึง ทําแผนตรวจเยี่ยมแต:ยังลงข2อมูลไม:เสร็จ 
ผู2อํานวยการกองการศึกษา   
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสุมิตตรา ศรีสุพรรณ   2. จากบันทึกท่ี 97 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2558 
ผู2อํานวยการกองการศึกษา เรื่อง ให2ดําเนินการตามคําสั่งเทศบาลนครรังสิต  

 
นางสุมิตตรา ศรีสุพรรณ           ดําเนินการไปบางส:วนแล2ว 
ผู2อํานวยการกองการศึกษา   
   

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ดําเนินการให2เสร็จภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 และให2ตรวจ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ให2ครบหากผมตรวจแล2วมีมากกว:า ผมก็จะทําบันทึกให2  

ผอ.กองการศึกษา 
 
นางสุมิตตรา ศรีสุพรรณ   3. จากบันทึกท่ี 98 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2558 
ผู2อํานวยการกองการศึกษา เรื่อง การกําหนดชุดแต:งกายในการปฏิบัติงานหน:วยงาน  

 
นางสุมิตตรา ศรีสุพรรณ   แจ2งโรงเรียนให2ทราบแล2วว:าแต:ละวันให2ใส:ชุดอะไร 
ผู2อํานวยการกองการศึกษา  
 
 
 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   รายงานให2ผมทราบด2วย 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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นางสุมิตตรา ศรีสุพรรณ   4. จากบันทึกท่ี 104 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2558 
ผู2อํานวยการกองการศึกษา เรื่อง ให2มอบหมายผู2รับผิดชอบการขอซ้ือโรงเรียนพระราชทานและ  

     จัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
นางสุมิตตรา ศรีสุพรรณ   เบ้ืองต2นได2ส:งเอกสารไปจังหวัดแล2ว 
ผู2อํานวยการกองการศึกษา   
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสุมิตตรา ศรีสุพรรณ   5. จากบันทึกท่ี 142 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
ผู2อํานวยการกองการศึกษา เรื่อง ให2สรุปวิธีปฏิบัติและจัดทําคู:มือการดําเนินการตรวจรับการจ2างรถ

โดยสารปรับอากาศ วี.ไอ.พี  

 
นางสุมิตตรา ศรีสุพรรณ   เอามาใช2งานแล2วและจะรายงานส:งท:านนายกอีกครั้ง 
ผู2อํานวยการกองการศึกษา  
 
 
 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ดูคู:มือการใช2งานด2วย 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสุมิตตรา ศรีสุพรรณ   6. จากบันทึกท่ี 144 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
ผู2อํานวยการกองการศึกษา เรื่อง ให2มอบหมายเจ2าหน2าท่ีรับผิดชอบและดําเนินการขอพระราชทาน

เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสุมิตตรา ศรีสุพรรณ   7. จากบันทึกท่ี 145 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
ผู2อํานวยการกองการศึกษา เรื่อง การดําเนินการขับเคลื่อนการจัดต้ังโรงเรียนมัธยมเทศบาลนคร

รังสิต  

 
นางสุมิตตรา ศรีสุพรรณ   ผอ.พุทธรัตน� ได2ประชุมไปแล2วแต:จะนัดประชุมอีกในเดือนสิงหาคม  
ผู2อํานวยการกองการศึกษา   2558 และทํา Action plan ด2วย 
 
 
 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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5.1.7 การติดตามงานกองสวัสดิการสังคม ประจําปR 2558 
นางวนิดา  ละม2ายศรี   1 จากบันทึกท่ี 70 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2558 
ผู2อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรื่อง ให2แต:งต้ังคณะกรรมการศึกษารายละเอียดเพ่ือพัฒนาโปรแกรม

บันทึกข2อมูล 

 
นางวนิดา  ละม2ายศรี   ประชุมแล2วเสนอท:านนายกแล2วแต:ท:านนายกให2มาปรับแก2รูปแบบ 
ผู2อํานวยการกองสวัสดิการสังคม   
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2558 จะแล2วเสร็จ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางวนิดา  ละม2ายศรี   2. จากบันทึกท่ี 85 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2558 
ผู2อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรื่อง รายงานการตรวจสอบกรณีร2องเรียนแพในคลองรังสิตประยูรศักด์ิ 

 
นางวนิดา  ละม2ายศรี   ได2แจ2งให2สํานักการช:างไปดําเนินการแล2ว ท่ีเปJนเรือโฟมจอดหน2าเข่ือน 
ผู2อํานวยการกองสวัสดิการสังคม   
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ถ2าไม:ไปให2ออกคําสั่งแต:ถ2าไปแล2วก็ไม:ต2องออกคําสั่งให2 ผอ.วิรัตน�   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ไปดําเนินการด2วย 
 
นางวนิดา  ละม2ายศรี   3. จากบันทึกท่ี 125 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2558 
ผู2อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรื่อง ให2แต:งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการ

ส:งเสริมอาชีพของประชาชน  

 
นางวนิดา  ละม2ายศรี   ท:านนายกให2ปรับคําสั่งให2กองสวัสดิการฯ เปJนเลขาฯ แก2คําสั่งแล2ว 
ผู2อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  เหลือนัดประชุม 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2รายงานความคืบหน2าในประชุมครั้งหน2า และตอบว:าประธาน 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   เปJนใคร 
 
นางวนิดา  ละม2ายศรี   4. จากบันทึกท่ี 158 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 
ผู2อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดทําห2องออกกําลังกาย  
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นางวนิดา  ละม2ายศรี   ขอไปดําเนินการอีกครั้งยังไม:ทราบเรื่อง 
ผู2อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
  
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
5.2 เรื่องติดตามผลการดําเนินงานปR พ.ศ.2557 (รายละเอียดตามเว็บไซต-) 
5.2.1 การติดตามงานทุกส�วนราชการ ประจําปR 2557  
นางสาวปทุมา  หงิมเสง่ียม  1. จากบันทึกท่ี 176 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2557 
ผู2ช:วยนักพัฒนาการท:องเที่ยว   เรื่อง จัดประชุมผู2ทําโครงการ 
 
นายสุรพัศ  ลิ่มวงศ�   ได2ดําเนินการปรับแก2ไขแล2ว 
รองปลัดเทศบาล     
 
นางวนิดา  ละม2ายศรี   จะแล2วเสร็จประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2558 
ผู2อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
   
นางสาวปทุมา  หงิมเสง่ียม  2. จากบันทึกท่ี 228 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2557 
ผู2ช:วยนักพัฒนาการท:องเที่ยว   เรื่อง ให2สํารวจความต2องการใช2รถจักรยานยนต� 
  
นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต มี 2 คัน คือ 1. นายศรัญuูใช2หน2าห2อง 1 คัน 2.ฝFายบริการฯ ส:วน 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ แผนงานฯ 1 คัน 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   นายศรัญuูรับไป 1 คัน ให2ไปเซ็นรับมอบด2วย และเหลือ 1 คัน  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต เดิมให2มาและนําคืนกลับไปมีเหลือแค: 2 คัน 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ  
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2 ผอ.วนิดา ไปรับมอบกับ ผอ.ศิรดา ท่ีมีเหลืออีก 1 คัน  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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นางสาวปทุมา  หงิมเสง่ียม  3. จากบันทึกท่ี 323 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2557 
ผู2ช:วยนักพัฒนาการท:องเที่ยว   เรื่อง รายงานผลการสํารวจหน:วยงานราชการภายนอก  

 
 
 
 

นางชลิดา  กุศลศิลปะวุฒิ   งานของ นายวัชรพล ท่ีให2ไปสํารวจและนํามารายงาน 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   นําบันทึกนี้ให2 นายสันติพล และไปคีย�ใส:ในงานแล2วปQดเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสาวปทุมา  หงิมเสง่ียม  4. จากบันทึกท่ี 334 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2557 
ผู2ช:วยนักพัฒนาการท:องเที่ยว   เรื่อง ขอให2ส:งรายงานการใช2งานและปPญหาท่ีพบของเว็บไซต�เทศบาล

นครรังสิต (เว็บใหม:)  

 
 

นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต ตกลงว:าไม:มีสํานักกองไหนแจ2งมาว:าแก2ไข และท:านปลัดนัดประชุม 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ เดือนกันยายน 2558 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม    ในการกรอกข2อมูลในระบบไม:มีปPญหาใช:หรือไม: 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต ให2แต:ละสํานัก/กอง ไปตรวจสอบเว็บไซต�ท่ีใช2งานก็ไม:มีผู2รายงาน 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ  
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ทําบันทึกรายงานผมว:าในบันทึกสั่งการไม:มีสํานักงานไหนตรวจสอบ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   และไม:มีรายงานแจ2งมา 
 
นางสาวปทุมา  หงิมเสง่ียม  5. จากบันทึกท่ี 335 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 
ผู2ช:วยนักพัฒนาการท:องเที่ยว   เรื่อง การติดต้ังสัญญาณไฟวับวาบ  

 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2แยกเรื่องนี้เปJนของทุกสํานัก/กอง และกองใครท่ีไม:มีก็ปQดเรื่อง 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ถ2ากองไหนยังไม:อนุมัติก็ให2ค2างกองนั้นไว2 หากกองไหนไม:มีก็รายงานปQด 

เรื่องกระบวนการปQดเรื่องได2ต2องอนุมัติจนจบ กองสาธารณสุขฯ จบ
เพราะรายงานหมดแล2ว กองสวัสดิการฯ ไม:มี สํานักการช:างมีแต:ยังไม:
จบให2ค2างเรื่องท่ีสํานักการช:าง กองศึกษามีค2างเรื่องไว2 สํานักปลัดมีแต:
ยังไม:เสร็จ ให2แยกเปJนกอง ๆ และดําเนินการต:อ 
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5.2.2 การติดตามงานสํานักการช�าง ประจําปR 2557 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  1. จากบันทึกท่ี 23 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง เรื่อง การขออนุญาตใช2พ้ืนท่ีเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน�บริเวณคลองรังสิตใต2

ต้ังแต:คลอง 1-3 
 
นายวิรัตน�  จําเรียง   ยังไม:ได2ดําเนินการเปJนท่ีขออนุญาตต้ังแต:หมู:บ2านมัฆนาถึงคลอง 3 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ ยังหาเรื่องไม:เจอ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2 นางสาวชนากาญจน� ตาม นางอาภรณ� มาให2 ผอ.วิรัตน� ช:วยหา 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   แบบ 
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  2. จากบันทึกท่ี 32 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง เรื่อง ให2ออกแบบประมาณการราคาโครงการก:อสร2างศาลาท:าเรือจ2าง 

บริเวณโค2งท:าเรือจ2าง 

 
 
 
 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต  
   
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�             3. จากบันทึกท่ี 34 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2557 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ เรื่อง ให2สํารวจและทาสีซ:อมแซมลูกระนาด  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จะแล2วเสร็จภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    

 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�   4. จากบันทึกท่ี 64 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2557 เรื่อง ให2
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง  ให2สํารวจและออกแบบพ้ืนท่ี ทางเข2าขวามือต้ังแต:สะพาน   
     เหลืองถึงทางเข2าหมู:บ2านเปรมปรีด� 
 
นายวิรัตน�  จําเรียง   เสนอแบบร:างแล2ว 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�    5. จากบันทึกท่ี 65 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2557 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ  เรื่อง ให2สํารวจและออกแบบพ้ืนท่ี ถนนรังสิต-นครนายก 
     (คลอง 1 ถึงคลอง 2)  
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  ครั้งท่ีแล2วทําหนังสือแจ2งไปท:านนายกตีกลับ เพราะไม:ส:ง TOR  
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง  และ TOR ก็ยังไม:สมบูรณ� 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ภายในวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 เรื่องต2องส:งให2ผม รอง ฯ สุรพัศ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ตามด2วยเพราะจะเซ็นสัญญาไม:ทัน 
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�    6. จากบันทึกท่ี 66 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2557 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ  เรื่อง ให2หาแนวทางปลูกต2นไม2บริเวณหน2าผนังกันน้ําเลียบคลองรังสิต  
     ประยูรศักด์ิ (ฝPnงใต2) 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   7. จากบันทึกท่ี 74 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2557 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ เรื่อง ให2สํารวจถนนสายหลักและสายรองท่ีต2องดําเนินการทาสีตีเส2น

จราจรในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครรังสิต 
  
 
 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
   
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   8. จากบันทึกท่ี 87 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2557 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ เรื่อง ย2ายเสาไฟฟOาหน2าทางเข2า ส.สโมสร  

   
  

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   มอบ ผอ.วนิดา สอบถาม นายพิเชษฐ� ว:าได2ไปคุยกับงานปOองกันฯ  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ว:าอย:างไรบ2าง 
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   9. จากบันทึกท่ี 101 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ เรื่อง ให2ซ:อมแซมฝาบ:อพักภายในเขตเทศบาล  
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ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  รน.10  , รน.18 , รน.31 , ซอยเปรมปรีย� , รน.67 ได2ทําแล2ว 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง  
 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2 ผอ.ชาญวุฒิ นําเรื่องนี้ส:งให2 นายสันติพล ตรวจสอบ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  10. จากบันทึกท่ี 129 ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง เรื่อง ให2ตรวจสอบโครงสร2างสะพานไทเทยิ่น  

 

 
นายวิรัตน�  จําเรียง   รอหนังสือตอบกลับจากกรมโยธาและชนบทท่ีเขาออกแบบซ:อมแซม 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ และวิเคราะห�ด2วย 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2เขาวิเคราะห�ด2วยว:าจะดําเนินการอย:างไร   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   11. จากบันทึกท่ี 131 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง เรื่อง ให2ทําหนังสือประสานการไฟฟOาส:วนภูมิภาครังสิต เพ่ือย2ายแนวเสา

ไฟฟOาซอยรังสิต-นครนายก 4  

 
 
 

ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  ทําหนังสือเร:งรัดแล2ว 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  12. จากบันทึกท่ี 151 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง เรื่อง ให2ออกแบบประมาณการราคาการก:อสร2างสันเข่ือนพร2อมทางเท2า 

(ต:อจากสันเข่ือนเดิม) และขออนุญาตก:อสร2างต:อชลประทานรังสิตใต2  

 
นายวิรัตน�  จําเรียง   ยังไม:ได2ดําเนินการ 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ครั้งหน2าตอบกําหนดวันแล2วเสร็จ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   13. จากบันทึกท่ี 160 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ  เรื่อง ให2ตรวจสอบการวางท:อระบายน้ํา  
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  โครงการก:อสร2างรางยูเชื่อม 3 ซอย ว:าประสิทธิ์ในการระบายน้ํา 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง ได2ดีหรือไม:  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  14. จากบันทึกท่ี 168 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง ให2ออกแบบและประมาณการก:อสร2างท:อระบายน้ําบริเวณถนน

รังสิต-นครนายก (ขาออก)  

 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  ให2ทําหนังสือถึงแขวงการทางได2ทํารายละเอียดมาแล2วว:าเปJนแบบไหน 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง ตอนนี้อยู:ในข้ันตอนท่ีดําเนินการต:อ ครั้งหน2าผมต2องให2กําหนดวันแล2ว

เสร็จ งานต้ังแต:พงศ�ศิริถึงคลอง 3 ท่ีกรมทางไม:มีข2อต:อ  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  15. จากบันทึกท่ี 181 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง ออกแบบประมาณการราคาการก:อสร2างสันเข่ือนพร2อมทางเท2า 

(ต:อจากสันเข่ือนเดิม) ต้ังแต:สะพานฟOาถึงซอยรังสิต-นครนายก 26  

 
 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2กําหนดแบบว:าจะแล2วเสร็จเม่ือไหร:   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  16. จากบันทึกท่ี 182 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง ให2ชี้แจง กรณีไม:ติดต้ังปOายเฉลิมพระเกียรติ  

 

 
นายวิรัตน�  จําเรียง   ทางสํานักการช:างแจ2งอยู:ระหว:างออกแบบโครงสร2างอยู: 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2 รองฯ สุรพัศ ตาม Action plan ด2วยตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   17. จากบันทึกท่ี 215 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2557 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ เรื่อง ขอให2ตรวจสอบห2องน้ําสวนสุขภาพหมู:บ2านรัตนโกสินทร� 200 ปT  

 

 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  ได2ทําเสร็จแล2วแต:ไม:ได2รายงานจบภารกิจ ขณะนี้อยู:ระหว:างแต:งต้ัง 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง คณะกรรมการ  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  18. จากบันทึกท่ี 227 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง กําชับให2เจ2าหน2าท่ีผู2ตรวจสอบอาคารดําเนินการตามประกาศกฎ

กระทรวงฯ อย:างเคร:งครัด 
 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  19. จากบันทึกท่ี 236 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง ให2ตรวจสอบการปลูกสร2างท่ีพักอาศัยเพ่ิมเติมหมู:บ2านรัตนโกสินทร� 

200 ปT  

 

 
นายวิรัตน�  จําเรียง   เจ2าของอาคารทําการรื้อถอนแล2ว 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   รายงานว:าแก2ไขแล2วแต:นายกไม:ให2ปQดเรื่องรอบันทึกรายงานเปJน   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ลายลักษณ�อักษร 
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  20. จากบันทึกท่ี 240 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง ให2ติดตามผลการดําเนินงานสํานักการช:าง  

 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   21. จากบันทึกท่ี 243 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2557 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ  เรื่อง ให2รายงานผลการปฏิบัติงานลอกท:อระบายน้ํากรณีท่ีเปJนปPญหา 

และวิธีการแก2ไข  
 
 
 

ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  บันทึกนี้ขอจบแล2ว เปJนปPญหาหน2าโรงงานน้ําแข็ง 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  22. จากบันทึกท่ี 244 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง ให2เร:งรัดดําเนินการการขออนุญาตใช2พ้ืนท่ีเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน�  

 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
  
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   23. จากบันทึกท่ี 247 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2557 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ    เรื่อง ให2สํารวจตรวจสอบยานพาหนะท่ีติดต้ังระบบ GPS และท่ีต2องการ 

ติดต้ังเพ่ิมเติม  
 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  24. จากบันทึกท่ี 257 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง     เรื่อง ให2ตรวจสอบและเร:งรัดการปรับปรุงภูมิทัศน�บริเวณริมคลองรังสิต

ประยูรศักด์ิ (ฝPnงเหนือ) (ติดตามครั้งท่ี 1)  
 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง    
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   แต:ต2นไม2ก2ามกุ2งยังไม:จ2างแต:จะรอให2ปลูกต2นกระดุมให2เสร็จ พอปลูก 

เรียบร2อยแล2วสัญญาคํ้าประกันหมดแล2วก็จะจ2างดูแลต้ังแต:คลอง 1 ถึง
คลอง 3 เปJนเนื้อเดียวกันและให2ลดน้ําตอนกลางคืน 
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นายพลกฤต  สุทธิจํานง   25. จากบันทึกท่ี 262 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2557 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ     เรื่อง ให2นํานักการช:างสํารวจตรวจสอบเสาต:าง ๆ ตามแยกในเขต

เทศบาลฯ ท่ีติดต้ังซ2อนกันมากกว:า 2 คัน 
 
  

ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  เสนอแล2วแต:ไม:มีเสาจึงให2ไปตรวจสอบใหม: 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2นําอันท่ีเสนอมาดําเนินการไปก:อน 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  26. จากบันทึกท่ี 263 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง     เรื่อง ให2ตรวจสอบสิ่งปลูกสร2าง ซอยรังสิต-ปทุมธานี 7 บริเวณตลาด

สัตว�เลี้ยง  

 

 
นายวิรัตน�  จําเรียง   อยู:ระหว:างออกคําสั่ง 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ดําเนินการท2ายหมู:บ2านให2ด2วย   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   27. จากบันทึกท่ี 272 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2557 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ     เรื่อง ให2ตรวจสอบพร2อมจัดทําแผนกําหนดเส2นทางการเดินรถและสถานี

จอดรถในระบบ GPS ให2เปJนปPจจุบัน  

 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  นายอาทิตย� แจ2งว:าได2รับข2อมูลจาก นายขจร แล2วกําลังดําเนินการ 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จะแล2วเสร็จเม่ือไหร: ผมให2แล2วภายในเดือนสิงหาคม 2558   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   แต:ถ2าหลังจากนี้ให2 ผอ.ชาญวุฒิ ทําบันทึกตักเตือน 
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  28. จากบันทึกท่ี 276 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง     เรื่อง ให2ติดตามผลการดําเนินงานสํานักการช:าง  
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   แต:ให2ทําบันทึกดึงระบบ GPS ให2สามารถไปใช2จอห2อง CCTV ชั้น 8  ได2 

ให2บริษัทมาลงโปรแกรมและจะเอาหน2าจอมาลงทีวีเปQดสแตนบาย GPS 
ของรถทุกคันไว2 หากคันไหนออกนอกเขตและเปJนสีแดงก็ให2ศูนย�วิทยุ
รายงานมาจะหาคนเฝOาให2 และมอบภาระกิจการติดตาม GPS ให2งาน
ของศูนย�สั่งการ ชั้น 8 ด2วย 
 

ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  29. จากบันทึกท่ี 282 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง     เรื่อง ให2สํารวจและออกแบบก:อสร2างแนวสะพานและถนนคอนกรีต

บริเวณคลองสว:านไปจนสุดถนนร2านกlวยเต๋ียวนายเลิศ  

 
นายวิรัตน�  จําเรียง   สํานักการช:างแจ2งสํารวจวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต  
   
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  30. จากบันทึกท่ี 284 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง     เรื่อง ให2แก2ปPญหาข2อร2องเรียน/ร2องทุกข� ทางเว็บไซต�หมู:บ2านช2างทอง  

 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   31. จากบันทึกท่ี 289 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2557 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ      เรื่อง ให2ย2ายเสาไฟบริเวณแพตลาดน้ํานครรังสิต  
 

 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  ทําหนังสือตามการไฟฟOาธัญบุรีไปอีกรอบแล2ว 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  32. จากบันทึกท่ี 290 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง     เรื่อง แนวทางการพัฒนาทางหนีไฟ ซอย 4/2  

 

 
นายวิรัตน�  จําเรียง   คําสั่งอยู:ระหว:างแก2ไขและแจ2งความดําเนินคดี 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
 

ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  33. จากบันทึกท่ี 308 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง     เรื่อง ขอทราบผลการออกแบบแปลนสิ่งอํานวยความสะดวกคนพิการ

และผู2สูงอายุ 
 
  

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   34. จากบันทึกท่ี 310 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ     เรื่อง รายงานผลสํารวจเครื่องออกกําลังกาย  

 

 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  อยู:ระหว:างขอจบภาระกิจ 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ส:งเรื่องขอจบเรื่องมา   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    

 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  35. จากบันทึกท่ี 319 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง      เรื่อง ให2แจ2งบริษัทอิตาเลียนไทยเพ่ือซ:อมแซมถนนเมน 2 และเมน 4 
 
นายวิรัตน�  จําเรียง   ได2รับแจ2งจาก นายธรรมรงค� ว:าได2ประสานงานไปเดือนกรกฎาคม 58 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ และจะรีบให2เขามาตรวจสอบซ:อมแซมอีกครั้ง 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  36. จากบันทึกท่ี 325 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง      เรื่อง ให2ติดตามผลการดําเนินงานสํานักการช:าง  
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  37. จากบันทึกท่ี 326 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง      เรื่อง ให2ติดตามผลการดําเนินงานสํานักการช:าง  
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
  
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  38. จากบันทึกท่ี 331 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง     เรื่อง ให2สํารวจความเรียบร2อยของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน�บริเวณริม

คลองรังสิต-ประยูรศักด์ิ  

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  39. จากบันทึกท่ี 337 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง     เรื่อง ให2ออกแบบประมาณราคาและราคากลาง  

 
นายวิรัตน�  จําเรียง   ยังไม:ได2ดําเนินการ 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  40. จากบันทึกท่ี 338 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง เรื่อง ให2ตรวจสอบพ้ืนท่ีจัดสรรบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ  

 
นายวิรัตน�  จําเรียง   แจ2งความดําเนินคดีและได2เลขคดีแล2ว 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ 
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   41. จากบันทึกท่ี 339 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ      เรื่อง ให2คณะกรรมการตรวจการจ2างฯ รายงานผลการดําเนินงานจ2าง 

กรมราชทัณฑ�ลอกท:อระบายน้ํา  
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    

 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   42. จากบันทึกท่ี 343 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ      เรื่อง ให2สํารวจแล2วซ:อมแซมไฟฟOาส:องสว:าง โคมไฟกินรี  
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  อยู:ระหว:างดําเนินการ 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นายพลกฤต  สุทธิจํานงค�   43. จากบันทึกท่ี 344 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 
ผู2อํานวยการส:วนการโยธาฯ   เรื่อง ให2แก2ปPญหาข2อร2องเรียน/ร2องทุกข�ทางเว็บไซต� เรื่องการซ:อมบํารุง

สะพานหมู:บ2านนัฐดา  

 
 
 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ถ2ากระเบ้ืองไม:มีให2ทาสี   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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5.2.3 การติดตามงานสํานักปลัดเทศบาล ประจําปR 2557 
นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต   1. จากบันทึกท่ี 193 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม  2557 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ  เรื่อง ให2สํานัก/กองจัดทําพาวเวอร�พอยส�พร2อมคู:มือและซีดีแจกคณะ 

ศึกษาดูงาน (เตือนครั้งท่ี 1)  
 
 
 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต   2. จากบันทึกท่ี 268 ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2557 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ    เรื่อง ให2ติดต้ังระบบ Conference หน:วยงานภายนอกและหน:วยงาน 

ภายในท่ีสังกัดเทศบาลนครรังสิต  
 
 
 

นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต   รอเจ2าหน2าท่ีแจ2งวันอีกครั้ง 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ   
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต   3. จากบันทึกท่ี 274 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2557 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ  เรื่อง ให2ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข2องกับกรณีการอุดหนุนเงินก:อสร2างในท่ี 

นิติบุคคล  
 
 
 
 

นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต   นิติกรส:งเรื่องไปจังหวัดแล2วทางจังหวัดทําเรื่องหายเราจึงทําหนังสือ 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ  ไปใหม: 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ทําเรื่องส:งไปใหม:   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต   4. จากบันทึกท่ี 277 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม  2557 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ  เรื่อง ให2จัดทําวีดีทัศน�สั้นเก่ียวกับภารกิจของเทศบาล  
 
 
 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2 ผอ.สุมาลี ตามเรื่องและส:งกลับมาให2ผมทราบภายในวันท่ี 7 สค.58   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   และก:อนนัดประชุมให2 ผอ.สุมาลี ดูก:อน 
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นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต   5. จากบันทึกท่ี 278 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม  2557 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ เรื่อง ให2ตรวจสอบศักยภาพของห2องประชุมและนําข2อมูลลงเว็บไซต�  

 
นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต   ยังไม:ได2ลงรูป 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ   
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสุมาลี  เลี้ยงตระกูลงาม  6. จากบันทึกท่ี 281 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม  2557 
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล เรื่อง ให2ตรวจสอบความบกพร:องการจัดซ้ือเครื่องด่ืมบรรจุน้ําด่ืมจาก

น้ําประปา 
 
นางสุมาลี  เลี้ยงตระกูลงาม  ตอนนี้เสียอยู:ได2มาแก2ไขแล2วก็เสียและแก2ไขใหม:ใช2ได2 ผลิตแล2วน้ํามีกลิ่น 
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ลองทดสอบดู   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ   7. จากบันทึกท่ี 285 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม  2557 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ เรื่อง ให2ออกแบบตารางการขอให2รถส:วนกลางและนําลงเว็บไซต�  

 
 
 

นางสาวสุกัญญา  สุขการณ�  นัดประชุมวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 
ปลัดเทศบาล 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต   8. จากบันทึกท่ี 296 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน  2557 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ เรื่อง ให2จัดทําพาวเวอร�พอยส�ของสํานักปลัดเทศบาล  

 
 
 

นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต   ทําเสร็จแล2วรอตรวจสอบ 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ   
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2 ผอ.สุมาลี ตรวจก:อนเบ้ืองต2น  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ   9. จากบันทึกท่ี 297 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน  2557 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ เรื่อง ให2ประชุมเพ่ือจัดทําเอกสารคู:มือเก่ียวกับมาตรวัดปริมาณน้ําฝน

โดยดูจากกล2อง CCTV  

 
 
 

นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ   อยู:ระหว:างประสานแผนท่ีทหาร 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ   
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2เจ2าหน2าท่ี CCTV ไปเปQดเว็บไซต�และแจ2งมาให2ทราบ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ   10. จากบันทึกท่ี 324 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2557 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ เรื่อง ศึกษาวิเคราะห�และสรุปแนวทางปฏิบัติการให2การช:วยเหลือ

ผู2ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย)  

 
 
 

นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ   ทําเรื่องขอจบแล2ว 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต   11. จากบันทึกท่ี 332 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2557 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ เรื่อง ให2รายงานผลการดําเนินงาน 118 ปT ประตูน้ําจุฬาลงกรณ�  

 
 
 

นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต   ทํารายงานเสนอท:านนายกไปแล2ว และทําหนังสือไปถึงการรถไฟว:า 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ  มีแนวทางอย:างไรเขาก็ยังไม:ตอบมา 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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5.2.4 การติดตามงานกองสาธารณสุขฯ ประจําปR 2557 
นางสาวพลาพล  สมพรบรรจง  1. จากบันทึกท่ี 254 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2557 
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ   เรื่อง ให2กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อมคํานวณต2นทุนและค:าใช2จ:ายใน

การดําเนินงานเก็บขยะ 
 
  

นางสาวพลาพล สมพรบรรจง  มอบให2 นางสาวประมวญ ทําใหม:แล2วยังไม:เสนอมา 
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
5.2.5 การติดตามงานกองการศึกษา ประจําปR 2557     
นางสุมิตตรา ศรีสุพรรณ   1. จากบันทึกท่ี 134 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2557 
ผู2อํานวยการกองการศึกษา เรื่อง ตรวจสอบความพร2อมศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต  
 (สินสมุทร) ด2านอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ� เครื่องเขียน  

 
 
 
 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   จบเรื่อง  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    

 
นางสุมิตตรา ศรีสุพรรณ   2. จากบันทึกท่ี 194 ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2557 
ผู2อํานวยการกองการศึกษา   เรื่อง ขอให2ประกาศรับสมัครครูท่ีจะสอนในโครงการรักการอ:านของเด็ก 
 และเยาวชน  

   
  

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ผมให2ทําบันทึกประกาศเสียงตามสายและไปกําหนดกับ ผอ.พุทธรัตน�   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   และทําบันทึกให2ชัดเจนว:าต2องการคนสอนท่ีไหนอย:างไร และให2 

ประกาศเสียงตามสายให2ด2วย 
 
นางสุมิตตรา ศรีสุพรรณ   3. จากบันทึกท่ี 232 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557 
ผู2อํานวยการกองการศึกษา   เรื่อง การประเมินการอ:านหนังสือของเด็กนักเรียนโรงเรียนดวงกมล 
 ประจําปT 2557 

 
 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   กระบวนการปT 57 จบแล2วแต:ให2ทําแผนปT 59   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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5.3 เรื่องติดตามผลการดําเนินงานปR พ.ศ.2554-2556 (รายละเอียดตามเว็บไซต-) 
 5.3.1.1 งานท่ีขออนุญาตกับหน:วยงานอ่ืน ๆ 
   -  กรมทางหลวง 
   -  ไฟฟOาธัญบุรี 
   -  การประปา 
   -  กรมธนารักษ� 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   วาระท่ี 5.3.1.1 ทุกเรื่องให2ใส:ชื่อเรื่องมาให2ชัดเจนและรายงาน 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ครั้งหน2า ให2 รองฯ สุรพัศ ตามและรายงานครั้งหน2าและนําเรื่องมาแจ2ง

ในท่ีประชุม 
 
นายสุรพัศ  ลิ่มวงศ� ได2แจ2งกับเจ2าหน2าท่ีท่ีประสานงานแล2วให2ติดตามเรื่องด2วย และท:าน 
รองปลัดเทศบาล นายกให2สั่งในท่ีประชุมว:าหากจบเรื่องแล2วจะปQดเรื่องให2ก็ยังไม:มีใครส:ง

เรื่องมาให2 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ฝากเรื่องนี้ให2 รองฯ สุรพัศ ตามและรายงานครั้งหน2าและใส:ให2ชัดว:า 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   แต:ละเรื่องเปJนของใคร 
 
5.3.1 การติดตามงานสํานักการช�าง  ประจําปR 2555  
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  1. จากบันทึกท่ี 259 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2555 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง การสํารวจและจัดทําผังระบบท:อระบายน้ําในพ้ืนท่ีเทศบาล 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
    
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  2. จากบันทึกท่ี 498 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2555 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   ให2จัดทําแผนผังแนวก้ันน้ําเพ่ือปOองกันน้ําท:วมในเขตเทศบาลนครรังสิต 
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  แจ2งว:าจะดําเนินการให2แล2วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   แผนปOองกันน้ําท:วมมี นายธรรมรงค� เปJนกรรมการตรวจการจ2าง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ส:งรับงานแล2วแต:ไม:สรุปส:งงานเขาวิจัยงานของเราโดยกรมโยธาธิการ 

และผังเมือง ส:วนงานของ นายอาทิตย� ก็มีอยู:ในฝPงให2ดูและเก็บงานได2
ในผังมีข2อมูลของเราหมดแต:ไม:นํามาใช2งาน ฝากไปดูด2วย 
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การติดตามงานสํานักการช�าง ประจําปR 2556  
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  1. จากบันทึกท่ี 28 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2556 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง ให2ตรวจสอบทางหนีไฟและถนนในชุมชนหมู:บ2านธารารินทร� 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   เหลือ 1 ราย จะปQดเรื่องได2ก็ต:อเม่ือได2เลขคดี  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
    
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  2. จากบันทึกท่ี 174 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง ให2ออกแบบประมาณการราคาโครงการก:อสร2างสะพาน 

ข2ามคลองบริเวณท2ายซอย รังสิต-ปทุมธานี 15 
 
นายวิรัตน�  จําเรียง   ได2ทําหนังสือสอบถามขอความอนุเคราะห�ออกแบบไปยังเทศบาล 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ ต:างๆ ประมาณ 5-6 เทศบาลและตอบกลับมาแล2วว:าไม:สามารถ 

ออกแบบได2 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   สรุปว:าจะจ2างให2ทําแผนข้ันตอนมาว:าจะทําอย:างไร และแผนท่ีไม:ถูกต2อง   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ได2ทําส:งผมแล2วหรือยัง 
  
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  3. จากบันทึกท่ี 198 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2556 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง ให2ทําโครงการก:อสร2างหัวเข่ือนสะพาน อบจ. ไปถึงสะพานแก2ว 
 
นายวิรัตน�  จําเรียง   ยังไม:ได2ดําเนินการ 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  4. จากบันทึกท่ี 295 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2556 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง ติดตามความคืบหน2าการรื้อถอนอาคาร 
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นายวิรัตน�  จําเรียง   ศาลปกครองให2เทศบาลส:งเรื่องเขาแจ2งมาว:าท่ีปฏิบัติตามคําสั่งรื้อถอน 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ แล2ว ศาลได2แจ2งมาแล2วว:าไม:รับพิจารณาแจ2งอุทรณ� ทางตลาดพรพัฒน� 

ได2ไปแจ2งกับศาลว:าเขาได2รื้อถอนแล2วให2เทศบาลตรวจสอบ ทางสํานัก
ช:างก็ไปตรวจสอบแต:กรณีดังกล:าวไม:ใช:ประเด็นตามคําสั่งท่ีมีให2การรื้อ
ถอนยังไม:มีการรื้อถอน เขาก็ยังไม:ได2ดําเนินการนัดอีกทีวันท่ี 28 
สิงหาคม 2558 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  5. จากบันทึกท่ี 336 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2556 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง   เรื่อง การตรวจสอบอาคารท่ีต2องจัดให2มีผู2ตรวจสอบ 
 
นายวิรัตน�  จําเรียง   ยังไม:ได2ดําเนินการ 
ผู2อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร2างฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
  
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  6. จากบันทึกท่ี 388 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2556 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง เรื่อง ย2ายเสาไฟฟOาด2านหน2าทางเข2าโรงเรียนสายปPญญาให2อยู: ในรายท่ี

สาธารณะ 
 
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  การไฟฟOาดูแล2วยังไม:ได2ดําเนินการ 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ตามเรื่องต:อ   
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
  
ว:าท่ีร2อยตรีชาญวุฒิ  บําเทิงเวชช�  7. จากบันทึกท่ี 390 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2556 
ผู2อํานวยการสํานักการช:าง  เรื่อง ให2จัดหาสถานท่ีติดต้ังปOายซุ2มเฉลิมพระเกียรติ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   เปJนการออกแบบให2ตามเรื่องต:อ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
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5.3.2 การติดตามงานสํานักปลัด ประจําปR 2556 
นางชลิดา  กุศลศิลปวุฒิ   1. จากบันทึกท่ี 407 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2556 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ เรื่อง ให2สํารวจพ้ืนท่ีและวางแผนการกําหนดจุดติดต้ังกล2องวงจรปQด 

CCTV ระยะท่ี 2 
 
นางชลิดา  กุศลศิลปวุฒิ ท:านนายกพิจารณาอยู: 
ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ขับเคลื่อนคู:ขนานไปพร2อมกัน  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต    
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี6     เรื่องอ่ืน ๆ (ในวาระประชุม) 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ข�อ 1.ตลาดนัดสีเขียวต2องการให2ช:วยกันดูว:าเราจะจัดทําในพ้ืนท่ีไหน 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต และตรงไหนบ2างท่ีเหมาะสมตรงไหนบ2าง เคยให2กองสาธารณสุขฯไป

ดําเนินการแต:ยังไม:ได2ทํา ประชุมครั้งหน2าให2 ผอ.กองสาธารณสุข มาแจ2ง
ให2ฟPงเก่ียวกับแนวทางตลาดสีเขียวว:าจะจัดได2ท่ีไหน นํามารายงานให2
ทราบด2วยเพ่ือเสนอแนวความคิด 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ข�อ 2.ขายของชุมชนให2กับคณะศึกษาดูงาน ให2กองสวัสดิการฯ ไป 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   เสนอแนวทางว:าเราจําทําอย:างไรกับเขาได2บ2างในแต:ละครั้งท่ีเขา 

มาศึกษาดูงาน 
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     เรื่องอ่ืนๆ (แจ�งในท่ีประชุม) 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ข�อ 1.ให2ชั้น 8 มานั่งรายงานว:ามีเรื่องค2างอะไรบ2าง ให2ปลัดไปทํา
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   บันทึกแต:ระบบยังไม:เดินให2ทําบันทึกสั่งการ ให2งานเทศกิจ 

โดยเฉพาะศูนย� CCTV ไปกํากับดูแลรายงานและติดตาม รายงานในท่ี
ประชุมหัวหน2าส:วนฯทุกครั้งด2วยเรื่องร2องเรียน ปPญหาคือไม:มีคนกํากับ
ดูแลในอนาคตก็จะไม:ใช:หน2าห2องและให2ทยอยสั่งให2เขาไปทําก:อนและ
วางระบบให2ชัดเจน 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ข�อ 2.งาน 5 ประเภท เราใช2ก่ีอย:าง 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
นางสาวชฎารัตน�  กุศล    ใช2ทุกประเภท 
ผู2อํานวยการสํานักการคลัง 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   อีบริดด่ิงใช2เวลาก่ีวัน 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
นางสาวชฎารัตน�  กุศล    อีบริดด่ิงไม:เกิน 100,000 บาท ใช2เวลา 60 วัน 
ผู2อํานวยการสํานักการคลัง 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   อีมาร�เก็ต ใช2เวลาก่ีวัน 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
นางสาวชฎารัตน�  กุศล   ไม:เกิน 100,000 บาท ใช2เวลา 60 วัน ถ2าเกิน 100,000  
ผู2อํานวยการสํานักการคลัง  ก็ตกลงราคา 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   มีอะไรท่ีต2องซํ้าอยู:หรือไม: 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
นางสาวชฎารัตน�  กุศล   จะเปJนเรื่องการซ:อมรถยนต� และจะคุยกับทุกกองให2ตรงกันว:าจะ 
ผู2อํานวยการสํานักการคลัง  ดําเนินการอย:างไร 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2 ผอ.ชฎารัตน� เสนอแนวทางก:อนว:าจะดําเนินการอย:างไร 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ข�อ 3.งานประชาสัมพันธ�ต2องเอาออกจาก นายสุรศักด์ิ และงานธุรการ  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   งานประชาสัมพันธ�ได2ออกประวัติหมดหรือยัง แต:ผมเห็น 

นายสุรศักด์ิ ไปทําวีดีทัศน�และทําเอกสารเพาเวอร�พ2อยอยู:  
งานเพาเวอร�พ2อยไม:ใช:งานของเจ2าหน2าท่ีคอมพิวเตอร� เปJนงานของ
วิชาการท่ีต2องทํา ให2 ผอ.ศิรดา ต2องไปวิเคราะห�งานใหม:และงานไหนท่ี
ไม:ใช:ของเขาก็เอาออกมา และจอ LED ก็ไม:ให2กํากับดูแลเพราะไม:ใช:
หน2าท่ีของนายสุรศักด์ิ ฝากไปดําเนินการด2วย 

 

     ข�อ 4.TOR จ2างรถ ท:านใดท่ีเปJนกรรมการอยู:ก็ให2เราเขียนเปลี่ยนเรื่อง  
     ต2องการถามกองท่ีจะจัดฝsกอบรม เช:น TOR เดิมกําหนดว:าจะต2อง 

ส:งรายชื่อผู2ฝsกอบรมให2ผู2รับจ2าง 48 ชั่วโมง แต:กําหนดใหม: เปJน 5 วัน 
ถามว:าท:านยอมรับกับสิ่งนั้นใช:หรือไม: ถ2าท:านยอมรับกับสิ่งนั้นท:านต2อง
ทําได2ด2วย เพราะสิ่งนี้เปJนหลักการท่ีกําหนดโดยเรา ทําไม:ได2แล2ว
กรรมการเซ็น TOR ได2อย:างไร และผู2ชํานาญการด2านวิทยุสื่อสาร มี
กําหนดด2านวิทยุสื่อสารใน TOR กําหนดว:าเปJนเครื่องแดง 5 วัตต� หรือ 
10 วัตต� แบบเคลื่อนท่ีหรือติดต้ัง  
แต:สเปคตาม  มาตรฐานไม:มีสเปคนี้ ถ2าวิทยุหรือกําลังส:งจะติดตายเปJน 
10 วัตต� แต:เราเขียนเขียน 5 วัตต�หรือ 10 วัตต�ในการเขียนเราควรจะ
ทําตามแบบของ คสช.และความหมายก็นําเรียนให2ชัดเจนสําหรับ
กรรมการตรวจการจ2าง และท่ีเขียนไว2ว:าชนิดประจําท่ีหรือเคลื่อนท่ี 
ไม:ใช:หมายถึง แคนด้ี อันนี้จะเรียกว:าชนิดมือถือ หรือแคนด้ี ชนิด
เคลื่อนท่ีหรือหรือติดตาย จะเปJนการติดในสํานักงานหรือบนรถ 
กรรมการท่ีตรวจให2ตรวจชัดเจนและความหมายตรงกัน ฝากกรรมการ
ตรวจการจ2างไปดูด2วย ประเด็นท่ีผมไม:ต2องการให2เปลี่ยน กรณีผู2รับจ2าง
ต2องทําประกันเดินทางครอบคลุมกิจกรรมทุกกิจกรรมของผู2โดยสาร
ไม:ใช:เฉพาะบนรถโดยสาร และผู2รับจ2างสามารถส:งรายชื่อผู2ทําประกัน
ก:อนการเดินทางไม:น2อยกว:าโดยผู2รับจ2างสามารถส:งรายชื่อผู2ทํา
หลักประกันเดินทางไม:น2อยกว:า 5 วัน เดิมเราใส: 48 ชม.ก:อนการ
เดินทาง และเรามาแก2เปJน 5 วัน ผู2ปฏิบัติทําได2หรือไม: เรามีวิธีการโดย
ทําหนังสือถามไปท่ีสํานักประกันภัย หรือท่ีประกันภัยสอบถามถึง
หลักการว:าจะดําเนินการก่ีวัน  ถ2าหลักการจริงๆแล2วจ:ายเงินก็ออกได2
เลยและผู2ปฏิบัติเวลาเดินทางจริงๆเราสามารถกําหนดตายตัวไม:เกิน 5 
วันหรือเปล:าฝากกรรมการไปพิจารณาดูด2วย 
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นางสาวสุกัญญา  สุขการณ�  ผู2เข2าประชุมจะมีเทศกิจเปJนหลักและทางเทศกิจแจ2งว:าเขาทําได2 
ปลัดเทศบาล 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ผมจึงถามว:าผู2ปฏิบัติทําได2หรือไม: ฝากกรรมการไปพิจารณาดูว:า 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ดําเนินการได2หรือไม:และสํานัก/กองท่ีแจ2งว:าทําได2จริงและนํามาใช2งาน

จริงๆได2หรือเปล:า ฝากกรรมการไปพิจารณาดูด2วย 
 
นางสุมาลี  เลี้ยงตระกูลงาม  ข�อ 5. แจ2งเรื่องกันเงินและประชุมสภาจํากําหนดเปJนการประชุม 
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล  ครั้งสุดท2ายในวันท่ี 11 ส.ค.58 ขอให2ทุกหน:วยงานท่ีจะนําญัตติ 

มาขออนุมัติจากความเห็นชอบต:อสภาดําเนินการให2ครบ โดยเฉพาะ
เรื่องกันเงินต:างๆท้ังเรื่องการอนุมัติและความเห็นชอบต:างๆ 

 
นางสาวชฎารัตน�  กุศล   ข�อ 6.เรื่องการจัดซ้ือจัดจ2างและวางฎีกาเบิกจ:ายเงิน เช:น วัสดุต:างๆ 
ผู2อํานวยการสํานักการคลัง ให2ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจ2างให2แล2วเสร็จภายใน 31 ส.ค.58 และวางฎีกา

เบิกจ:ายภายใน 15 ก.ย.58 และหมวดค:าครุภัณฑ�และสิ่งก:อสร2าง กรณี
ท่ียังไม:ก:อหนี้ให2เร:งรัดทําญัตติและเสนอความเห็นชอบต:อสภาและกัน
เงินไว2เบิกจ:ายตัดปT ภายใน 31 ส.ค.58 กรณีก:อหนี้ผูกพันแล2วแต:คาด
ว:าไม:สามารถเบิกจ:ายได2ทันในปTงบประมาณ 2558 มีระยะเวลา
เบิกจ:ายเกินกว:าปTงบประมาณ 58 ให2วางฎีกาดําเนินการก:อหนี้ผูกพัน
ให2แล2วเสร็จภายในวันท่ี 20 ก.ย.58 กรณีท่ีต2องประกวดราคาอีอtอกชั่น 
ต2องส:งเรื่องให2สํานักการคลังภายในวันท่ี 1 ก.ย.58 

 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2ท:านเวียนในระบบเพ่ือให2เปJนแนวทางในการปฏิบัติ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ข�อ 7.ให2สรุปหัวข2อย:อยว:าสั่งการว:าอย:างไรในวาระด2วย สรุปประเด็น 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ในการรายงานการประชุมด2วยให2หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล 

ตรวจรายงานการประชุม ฝากไปดูด2วยผมให2สรุปในแต:ละวาระท่ีมีข2อสั่ง
การให2สรุปด2วยว:ามีข2อสั่งการว:าอย:างไร มีข2อสั่งการท่ีไม:เก่ียวข2องกับ
วาระให2แยกออกมา และมีข2อสั่งการในวาระให2ใส:ในวาระนั้นๆด2วยเพ่ิม
ข2อมูลให2ผมด2วย 
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ข�อ 8.ผมให2มีการจัดประชุมร:วมระหว:างสํานักปลัดและกองสวัสดิการ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต โดยให2มีงานนิติการ งานเทศกิจ ให2ทุกคนเข2าร:วม เปJนเรื่องท่ี  

นายยุทธนาและนายพิเชษฐ� ไปประชุมกับ พรบ.คนเร:ร:อน  
คนขอทาน เพ่ือทําความเข2าใจใน พรบ.และสรุปอํานาจหน2าท่ีเสนอผม
มาให2ท:านหัวหน2าสํานักปลัดเปJนประธานในการจัดประชุมและสรุปสร2าง
ความเข2าใจและรายงานสรุป ผมต2องการให2งานเทศกิจได2รับรู2 งานนิติ
การของงานเทศกิจ และงานนิติการของทุกส:วนได2รับรู2ว:าคุณต2องทํา
อะไรบ2าง เรื่องนี้มีข2อสั่งการเพ่ิมเติมไปจนถึง พรบ.โรงแรมและพรบ.
หอพักด2วย พรบ.โรงแรมมอบกองสาธารณสุขฯไปดําเนินการดูด2วย 

 

     ข�อ 9.ให2 ผอ.ชฎารัตน�และ ผอ.สุมาลี ฟPงและคิดตาม มีชาวบ2านมาขอ 
     ปOายจราจร หรือลูกระนาด ปรากฏว:าเราอนุมัติทําลูกระนาด  

นายยุทธนาแจ2งว:าขออนุมัติไปเม่ือเดือนท่ีแล2วจึงชะลอเรื่องเว2นไว2ก:อน 
จึงถามว:าทําไมไม:ทําเรื่องไปอนุมัติเลย นายยุทธนาแจ2งว:าเด๋ียวจะโดน
เรื่องแบ:งซ้ือแบ:งจ2าง ความหมายของการแบ:งซ้ือแบ:งจ2างตามคําจํากัด
ความถ2าเราคุยในท่ีประชุมนี้แล2วให2ไปคุยกับลูกน2องท:านด2วย ผมเคย
เปQดสเปกเกอร�โฟนฟPงลูกน2อง ผอ.ชฎารัตน�อธิบายละเอียด ปรากฏว:า
ลูกน2อง ผอ.ชฎารัตน�ผิดได2เอาคําจํากัดความในการซ้ือหลอดไฟท่ีต2องซ้ือ
บ:อยครั้ง และอาทิตย�นี้เดือนนี้ซ้ือเปJนการแบ:งซ้ือแบ:งจ2าง แต:การแก2ไข
ปPญหาประชาชนเปJนเรื่องของฝาบ:อพักมีคนร2องมาว:าฝาบ:อพักชํารุดให2
ทําบันทึกจัดซ้ือจัดจ2างได2เลย สมมุติว:าเม่ือวันศุกร�ท่ีเรื่องตามไปแล2วแต:
จบแล2วไม:ใช:การแบ:งซ้ือแบ:งจ2างเพราะเราพ่ึงรู2เรื่องแต:ในเชิงปฏิบัติมี
ปPญหา แม2กระท่ังเรื่องปูยางเรื่องนี้ไม:ใช:เรื่องหินคลุก เพราะหินคลุกซ้ือ
กองไว2แต:ปูยางซ้ือกองไว2ไม:ได2 ท:านต2องดูว:าเปJนเรื่องอะไรแล2วสามารถ
ซ้ือกองได2หรือไม:ซ:อมฝาบ:อก็ทําบันทึกรอพร2อมๆกันก็ไม:ได2 แต:ฝาบ:อผม
ก็ซ้ือกองไว2แล2วไปจ2างซ:อม วิธีแบบนี้ท:านต2องไปแสดงความเข2าใจกับ
บุคลากรของท:านด2วย ฝาก ผอ.พลกฤตดูแนวทางปฏิบัติและบันทึกของ 
ผอ.ชฎารัตน� ผมบอกแล2วว:ามีรูปแบบรูปแปลน แล2วเดิม เช:น กรณีลูก
ระนาด มันมีรูปแบบรูปแปลนเดิมอยู:แล2ว ขอให2บริษัทเสนอราคาได2เลย
หรือไม:แล2วต2องประมาณการราคาหรือไม:สําหรับลูกระนาด เช:นวิธีท่ี1 
สํานักการช:างเคยประมาณการราคาไว2 100,000 บาท แบบนี้เราก็
สามารถให2ผู2รับจ2างเสนอราคาได2เลยหรือไม: วิธีท่ี 2 ปOายออกแบบมา
ใหม:แต:รูปแบบรูปแปลนเหมือนเดิมทุกอย:างแต:มีการคํานวณราคาไว2
แล2วเราสามารถให2ผู2รับจ2างเสนอราคาเลยหรือไม: 
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นางสาวชฎารัตน�  กุศล   ถ2าเสนอราคาไว2แล2ว ก็ให2ร2านค2าเสนอราคาราคามาเพ่ือดูว:าวัสดุได2 
ผู2อํานวยการสํานักการคลัง  มีการปรับราคาข้ึนลงหรือไม:ถ2าปOายมีขายตามท2องตลาดก็เอาใบ 

เสนอของร2านค2ามา 
 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ให2นํากลับไปทําบันทึกใหม:เสนอตอบผมว:าเรามีรูปแบบรูปแปลน 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   เดิมอยู:แล2วท่ีมีรายการคํานวณเรานําไปประกอบกับผู2เสนอราคาได2 

หรือไม:ให2ตอบมาใหม:เพ่ือหาแนวทาง 
 

นางสาวศิรดา  ฐิติพรขจิต   จะมีปOายศาลาพักผู2โดยสารส:วนใหญ:ขนาดเดิมทําได2หรือไม: 
ผู2อํานวยการส:วนแผนงานฯ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ปOายศาลาพักผู2โดยสารจะทําไม:ได2จะเปJนรายการเฉพาะ ผมขอ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ปรึกษาท:านปลัด และผอ.สํานักการช:างเราใช2ช:องทางพิเศษดีกว:า เช:น 

มอบให2เขาทําไปเลยอย:างงานลูกระนาดถ2ารูปแบบรูปแปลนไม:เปลี่ยนให2
กําหนดเปJนคนๆไปให2เวียนแจ2งว:าใครรับผิดชอบและต2องกําหนดว:าคุณ
ต2องทําเสร็จภายในก่ีวันเพราะต2องใช2เปJนการยืนยันในบางเรื่อง 
ส่ังการ มอบให2ไปสรุปหาแนวทางภายใน 15 วันและเสนอเปJนลาย
ลักษณ�อักษรเรื่องพวกนี้ เช:น โรงเรียนมีปPญหาเยอะท:านสรุปได2หรือไม: 
หรือให2ใครในสํานักการช:างว:าโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ถ2าเปJนซ:อม
ปรับปรุงประมาณการว:าเงินใช2ไม:เกินแสนบาทท:านมอบใครแล2วข้ันตอน
การปฏิบัติทําอย:าไร ท:าน ผอ.สํานักสํานักการช:างและ ผอ.วิรัตน� จําเปJน
หรือไม:แล2วไม:จําเปJนต2องเสนอผ:านกระบวนการเลย ผอ.โรงเรียน
สามารถทําตรงไปถึงช:างศุภโชคและแจ2งคําสั่งชัดเจนว:าพอช:างรับเรื่อง
แล2ว ช:างศุภโชคต2องให2ลูกน2องทําให2แล2วเสร็จภายใน 7 วันหรือ 10 วัน 
ไม:เสร็จต2องขอภายใน 15 วัน ฝากให2ไปหาข2อสรุปและประชุมเบ้ืองต2น
เพ่ือหาแนวทาง ส:วนรางเหล็กของโรงเรียนสินสมุทร ผมบอกให2ไปหา
ราคาและรูปแบบมาและทําบันทึกถึงช:างโดยตรงเอารายงานแนบมา
ตอนนี้ก็ประมาณ 3 เดือนแล2ว นายธีรพงศ�ยังไม:นํามาให2สํานักการช:าง
ประมาณการราคาเลย ต2องไปดําเนินการดูด2วย 
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ข�อ 10.ผมจะให2วิธีการทําวาระการประชุม แต:จะทําแฟOมให2อีกแต:ไม: 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   อนุญาตปริ้นให2เขาเพราะบางคนไม:ได2ใช2ให2 หัวหน2าสํานัก 

ปลัดเทศบาล ไปดูจัดทําแฟOมแจกหัวหน2าส:วนฯแต:เรื่องให2ไปปริ้นกันเอง 
เพราะจัดส:งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�จะทําแฟOมไว2ให2ตามวาระ
และแจกหัวหน2าฯ ทุกท:าน 

 

     ข�อ 11.ต้ังแต:วาระท่ี 3 ท่ีเปJนเรื่องร2องเรียนให2นายสันติพล  
     เข2าประชุมด2วยทุกครั้งเพราะมีหน2าท่ีรับผิดชอบตามเรื่อง 
 

     ข�อ 12.ผมมีปPญหาหน2าโฉนดตรงโรงเรียนดวงกลมว:ามีพ้ืนท่ี 2 ล็อค  
     แต:เหลือล็อคเดียว นายกริชไปวัดเบ้ืองต2นหายไป 2 เมตร ส:วน 

หน2ากว2างของตึก ผมจึงให2ทําบันทึกสั่งให2สํานักการช:างไปขอยื่นรางวัดท่ี
โรงเรียนดวงกลมให2ใหม:ท้ังแปลง ฝากไปดําเนินการด2วย 

 

ข�อ 13.ต2นก2ามกุ2งยังไม:จ2างแต:จะรอให2ปลูกต2นกระดุมให2เสร็จ พอปลูก 
     เรียบร2อยแล2วสัญญาคํ้าประกันหมดแล2วก็จะจ2างดูแลต้ังแต:คลอง 1 ถึง 

คลอง 3 เปJนเนื้อเดียวกันและให2รดน้ําตอนกลางคืน 
 

ข�อ 14.แต:ให2ทําบันทึกดึงระบบ GPS ให2สามารถไปใช2จอห2อง CCTV 
ชั้น 8  ได2ให2บริษัทมาลงโปรแกรมและจะเอาหน2าจอมาลงทีวีเปQดสแตน
บาย GPS ของรถทุกคันไว2 หากคันไหนออกนอกเขตและเปJนสีแดงก็ให2
ศูนย�วิทยุรายงานมาจะหาคนเฝOาให2 และมอบภาระกิจการติดตาม GPS 
ให2งานของศูนย�สั่งการ ชั้น 8 ด2วย 

 

     ข�อ 15.งานTOR เฟส 2 เพ่ิม2เรื่องในส:วนของ CCTV เฟส 2  
 1. นายสงวน ได2ลงระบบโทรมาตรเอาไว2แต:ไม:มีติดต้ังไตรมาสเลยแม2แต:

ตัวเดียวท่ีมี 15 ตัว ให2นายพลกฤตไปตรวจสอบกัน 
นายสงวน ว:าถูกต2องหรือไม: 2.ให2ลงเพ่ิม 2 ตัวและใส:ระบบไปคือตัวบ:อ
สูบท่ีซอยแสงรัตน�และบ:อสูบท่ีซอยรังสิต-นครนายก 2 ส:วนบ:อสูบท่ีซอย
รังสิต – นครนายก 2 ให2ติดต้ังระบบคอนโทลนทางไกลผ:านไฟเบอร�ออ
ฟติกพร2อมกล2องวงจรปQดในเฟส 2 นี้เลยแสดงว:าในเฟส 2 เราทําเสร็จ
เรียบร2อยจะสามารถติดเครื่องสูบน้ํา 2 ตัวได2ติดประตูไฟฟOาได2 ติด
เครื่องคว2านได2และติดกล2อง 
คอนโทลนมองจากชั้น 8 ในเฟส 2 ท:านปลัดกรรมการ TOR เดิมยัง
ไม:ได2นัดประชุมต2องให2นายสงวนนัดประชุมและศึกษาว:าติดปPญหาอะไร
เพ่ือดําเนินการแก2ไขและมีข2อจํากัดอย:างไร กรรมการTORต2องประชุม
เปJนคู:ขนานไปให2 ผอ.ชลิดา ไปดูงานเพ่ิมของ TOR ด2วย 
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ข�อ 16.ฝากหัวหน2าสํานักปลัดไปดูจอวีดีทัศน�ของเทศบาลน:าจะใช2
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ประโยชน�ได2มากกว:านี้ จริงๆในแต:วันมีกิจกรรมในแต:ละวันเราก็ไม: 

นํากิจกรรมมาออกจอ LED เลยแม2แต:กิจกรรมเดียวงานประจําวันท่ีทํา 
เช:น วันนี้มีเปQดกิจกรรมหนูน2อยนมแม:ก็ไม:มีภาพหนูน2อยนมแม:ออกจอ 
LED เทศบาลเคลื่อนท่ีก็ไม:มีหรือให2ทําข2อความใต2ภาพก็ได2จะได2ทราบ
กิจกรรมว:ามีอะไรบ2าง ให2ท:านไปกําหนดให2ชัดเจนต้ังแต:วันจันทร�-เสาร�
ต2องเปลี่ยนภาพวันไหน และบริหารจัดการให2คุ2มค:ากว:านี้ เช:นวัดพระ
บาทน้ําพุ วันแม: 12 สิงหาคม 2558 ก็ให2แจ2งกิจกรรมด2วยว:ามี
อะไรบ2าง ต2องการให2 หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล ไปประชุมวางแนวทาง
บริหารจัดการให2เรียบร2อย 

 

     ข�อ 17.ฝากหัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล ไปดูวิธีการจัดซ้ือจัดจ2างและวิธี 
     ล็อคอินในส:วนประกาศการจัดซ้ือจัดจ2างและล็อคอินระบุตัวบุคคล 

ได2ให2แยกมา กรณีจัดซ้ือจัดจ2างของคลังมี 3 ทีม ให2พาสเวิลด�เขาไปคน
ละชื่อให2เขาไปลงเองไม:ควรให2 นายสุรศักด์ิ ลงเองเรื่องอาจหลุด เพราะ
เขามีไฟล�อยู:แล2ว ผอ.ชฏารัตน�ต2องหาดูว:าจะทําอย:างไรไม:ให2เขาลืมลง
เพราะอยู:ในมือคนเดียวเขาจะพลาด วิธีการท:านอาจจะมอบหมายเปJน
คําสั่งให2ไปดําเนินการและก:อนเสนอเรื่องตรวจสอบ หรือลงเรื่อง
ประกาศไปแล2วทําอย:างไรให2มีช:องเซ็นต�รับทุกครั้งว:าเปQดดูแล2วว:าเจอ 
ท:านต2องไปหากระบวนการเหล:านั้นว:าจะเปJนหลังหรือก:อนหลักการ
น:าจะเปJนหลังจากกระบวนการท่ีผมเซ็น และท:านต2องต2องบอกหลักการ 
วิธีการ กระบวนการและออกคําสั่งให2ชัดเจนให2ทางสํานักปลัดและสํานัก
การคลังไปคุยร:วมกัน และให2 ผอ.กุ2งไปปรับกระดานติดบอร�ดประกาศ
ให2เรียบร2อยด2วย หากเรื่องไหนท่ีหมดอายุประกาศให2เก็บใส:แฟOมเข2าใน
ห2องข2อมูลข:าวสาร และทําบันทึกข2อตกลงวิธีปฏิบัติให2ชัดเจนและส:ง
ข2อมูลไป และให2ส:งทางระบบทางสารบรรณอิเล็คทรอนิกส�ไปยังผู2รับ
ตามลําดับ ส:วนตาราง ปปช.ให2ใส:คําสั่งด2วยของแต:ละกองและให2 ผอ.
จัดทําบันทึกให2ชัดเจน หากมีคําสั่งประจําก็ให2ใช2คําสั่งประจําจนกว:าจะ
ยกเลิก กรณีราคากลางและกรณีไหนท่ีกองไม:มีคําสั่งประจําให2กําหนด
ในแต:ละครั้งให2ใช2ตามข้ันตอนนี้ไปจัดทําให2เรียบร2อย 
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ข�อ 18.งานวันแม: 12 ส.ค.58 หลักการในภาคสนามจะมีการ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต เปลี่ยนแปลงผมได2แจ2งหัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล แล2วเก่ียวว:าใครเปJน

ผู2จัดการเวที และเราได2เปลี่ยนพิธีการภาคสนามและการถ:ายทอดสดได2
เตรียมข2อมูลหรือท่ีจะจ2างใหม: ให2ทีมนี้ประชุมใหม:และคุยเก่ียวกับงานท่ี
จัดเรียงนี้ไม:เก่ียวกับงานท่ีจัดตามคําสั่ง และคําสั่งนี้ให2สํานัก
ปลัดเทศบาลแต:งต้ังผู2รับผิดชอบข้ึนมาอีกคําสั่ง ส:วนคําสั่งท่ีกอง
การศึกษาร:างแจ2งมาหากมีแก2ไขให2แก2ไขในร:างคําสั่งได2เลย และร:าง
คําสั่งให2ออกร:างเร็วๆและใช2จนกว:าจะมีประชุมเผื่อมีการแก2ไขสุดท2าย
แล2วสํานักปลัดต2องเวียนแจ2งประกาศไปก:อน 1 เดือน หากมีการแก2ไข
ในคําสั่งและนําไปเปJนคําสั่งจริง 

 
นายวีรพงษ�  พิทักษ�ไพบูลย�กิจ  ร:างได2ทุกคนหรือไม:สําหรับคนท่ีเปJนประธาน ในท่ีประชุมให2 
รองนายกเทศมนตรี   เฉพาะตัวประธาน ส:วนเลขาคณะและคนท่ีทํางานจริงให2คนท่ีพิมพ� 

คําสั่งมาแก2ไขในท่ีประชุมด2วย 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   บางคําสั่งหากท:านจะแก2ไขใครแทนให2คนนั้นมาประชุมด2วย หาก 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   เปลี่ยนในคําสั่งให2 รองฯ วีรพงษ� รับรองคําสั่งด2วย 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ข�อ 19.ของ ผอ.พุทธรัตน� เรื่องท่ีโรงเรียน คําสั่งผมสั่งให2น2องท่ีมาไป  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต บนกองแต:ให2ไปอยู:กับผอ.พุทธรัตน�ท่ีศิริเวชช� แล2วงานท่ีไม:เก่ียวกับเขาก็

ไม:ต2องสั่งเขา ยกเว2นเรื่องมัธยมอย:างเดียว และงานโรงเรียนมัธยมและ
งานระดับมัธยมมองให2เขาทําได2เลย และผมก็จะปลูกต2นไม2ก:อนท่ีเด็กจะ
เริ่มเรียน 1 เดือน ให2ทุกคนช:วยนําเสนอและหาความหมายชื่อของ
ต2นๆไม2ท่ีมีรายละเอียดท่ีดี ผมได2ให2ผอ.พุทธรัตน�ไปค2นหามา 

 
นายพุทธรัตน�  นัยวิกุล   ต2นชัยพฤกษ� รูปทรงเหมือนต2นคูณและมีฝPก 
ผู2อํานวยการสถานศึกษา   
รร.อนุบาลรังสิต 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   เปJนต2นไม2ท่ีแตกหน:อง:ายขยายพันธุ�เร็ว แต:ปPญหาฝPกจะใหญ: ผมจึง 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ไปดูหน2างานร:วมกับ ผอ.วิรัตน� ไปดูฝPnงแนวรั้ว และแนวสร2างหอพัก ผอ.

พุทธรัตน�ก็ต2องทําหนังสือถึงหน:วยงานต:างๆในนามของหลวงพ:อ วัดแสง
สรรค� เรื่องพิธีหล:อพระประจําโรงเรียน และศาลาตัวหล:อพระของวัด
เปJนเจ2าภาพ โดยใช2เงินเทศบาลท่ีจ:ายค:าเช:า ฝากไปดําเนินการด2วย  
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ข�อส่ังการ (นอกวาระ) 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ข�อ 1.สํานักการช:าง บันทึกท่ี 42 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2558  
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   เรื่อง ให2ตรวจสอบความต2องการในการจัดซ้ือชุดสําหรับปฏิบัติการ 

ภาคสนาม สรุปแนวทางปฏิบัติและวิเคราะห�ตามหนังสือสั่งการแล2วให2
ตัวผู2ขอไปบอกมาว:าผู2ขอเข2าตามหลักเกณฑ�ไหนให2เสนอมาว:าเข2า
หลักเกณฑ�ไหน ถ2าไม:เข2าหลักเกณฑ�ไหนและจะใช2หลักเกณฑ�ไหน 
ข�อส่ังการ 

     ให2 รองฯ สุรพัศ เปJนประธานหาข2อสรุปว:าจะดําเนินการหาแนวทาง 
     อย:างไรและสรุปรายงานส:งผมภายใน 15 วัน เรื่องชุดแต:งกาย 
 
 

ข�อ 2.สํานักการช:าง บันทึกท่ี 87 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2558 
 เรื่อง ขอให2ตรวจสอบข2อเท็จจริงและดําเนินการในส:วนท่ีเก่ียวข2อง  

ข�อส่ังการ   
     กรณีพ้ืนผิวถนนให2ใช2ฝาเหล็กหล:อท่ีเทศบาลซ้ือ ไม:ให2หล:อเองให2 

พิจารณาเปลี่ยนฝาบ:อเปJนเหล็กไว2ก:อน ยกเว2นฝาท่ีไม:อยู:บนพ้ืนผิวถนน
ฟุตบาทางเท2า ถ2าเปJนฝาปูนก็ไม:เปJนไรแต:ก็ไม:ได2สั่งว:าทุกอย:างต2องเปJน
ฝาเหล็กทุกอัน หากมีขนาดก็ใช2ของเราไปดําเนินการ ผมทําบันทึกไปหา
ดูว:าขณะนี้มีฝาเท:าไหร:ท่ีค2างอยู: เพราะในระบบผมมีแค: 9 ฝา มีเรื่อง
ร2องเรียนในระบบท่ีค2างเก่ียวกับฝามีแค: 9 ฝา ผมจึงทําบันทึกสอบถาม
ว:ามีงานค2างอยู:ก่ีฝา ให2ไปดําเนินการดูด2วย 
 
 

     ข�อ 3.สํานักปลัดเทศบาล บันทึกท่ี 70 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 
 เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบท:อดับเพลิง (ท:อแดง) ในเขตเทศบาล

นครรังสิต  

     ข�อส่ังการ 
ให2นายจาตุวัฒน� หาข2อสรุปแนวการดําเนินการตอบ EIA หรือตัวแทน
เข2าร:วมประชุม EIA ให2มีทิศทางและแนวทางคู:มือในการดําเนินการจะ
ทําบันทึกสั่งไปอีกครั้ง 
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ข�อ 4.ปOายศาลาพักผู2โดยสารจะทําไม:ได2จะเปJนรายการเฉพาะ ผมขอ 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ปรึกษาท:านปลัด และผอ.สํานักการช:างเราใช2ช:องทางพิเศษดีกว:า เช:น 

มอบให2เขาทําไปเลยอย:างงานลูกระนาดถ2ารูปแบบรูปแปลนไม:เปลี่ยนให2
กําหนดเปJนคนๆไปให2เวียนแจ2งว:าใครรับผิดชอบและต2องกําหนดว:าคุณ
ต2องทําเสร็จภายในก่ีวันเพราะต2องใช2เปJนการยืนยันในบางเรื่อง 
ข�อส่ังการ มอบให2ไปสรุปหาแนวทางภายใน 15 วันและเสนอเปJนลาย
ลักษณ�อักษรเรื่องพวกนี้ เช:น โรงเรียนมีปPญหาเยอะท:านสรุปได2หรือไม: 
หรือให2ใครในสํานักการช:างว:าโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ถ2าเปJนซ:อม
ปรับปรุงประมาณการว:าเงินใช2ไม:เกินแสนบาทท:านมอบใครแล2วข้ันตอน
การปฏิบัติทําอย:าไร ท:าน ผอ.สํานักสํานักการช:างและ ผอ.วิรัตน� จําเปJน
หรือไม:แล2วไม:จําเปJนต2องเสนอผ:านกระบวนการเลย ผอ.โรงเรียน
สามารถทําตรงไปถึงช:างศุภโชคและแจ2งคําสั่งชัดเจนว:าพอช:างรับเรื่อง
แล2ว ช:างศุภโชคต2องให2ลูกน2องทําให2แล2วเสร็จภายใน 7 วันหรือ 10 วัน 
ไม:เสร็จต2องขอภายใน 15 วัน ฝากให2ไปหาข2อสรุปและประชุมเบ้ืองต2น
เพ่ือหาแนวทาง ส:วนรางเหล็กของโรงเรียนสินสมุทร ผมบอกให2ไปหา
ราคาและรูปแบบมาและทําบันทึกถึงช:างโดยตรงเอารายงานแนบมา
ตอนนี้ก็ประมาณ 3 เดือนแล2ว นายธีรพงศ�ยังไม:นํามาให2สํานักการช:าง
ประมาณการราคาเลย ต2องไปดําเนินการดูด2วย 

 

ข�อ 5. ข�อส่ังการ มอบกองสาธารณสุขไปวัดน้ําให2สุ:มวัดหลายๆครั้ง 
และแบบทางข้ึนคนพิการให2ส:งบันทึกให2สํานักการคลังตรวจสอบและ
กรรมการช:างคุมงานต2องปรับแบบให2ใช2งานได2จริงอยู:ๆ มีทางลาดคน
พิการและทําไม:สุดข้ึนได2ครึ่งเดียว ทําบันทึกส:งให2สํานักการคลังไป
เพ่ือให2ส:งผู2คุมงานไปตามกระบวนการเพ่ือหาแนวทางว:าจะดําเนินการ
อย:างไร หากไม:ใช:ข2อรับผิดชอบของผู2รับจ2างเราก็ต2องดําเนินการเองฝาก
ไปดําเนินการด2วย 
 

     ข�อ 6.มอบปลัดให2ไปวิเคราะห�ว:าเปJนเรื่องของสํานัก/กองไหนท่ี 
     รับผิดชอบ ตามอํานาจว:าส:วนไหนท่ีเปJนของเราแล2วมีอํานาจ 

หน2าท่ีท่ีต2องดําเนินการอย:างไร 
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     ข�อ 7.มอบสํานักปลัดเทศบาลให2ไปดูกฎหมายเรื่องเครื่องกระตุ2นหัวใจ 
     ว:าในตามสาธารณะกฎหมายใหม:เขาให2เราติดต้ังเครื่องนี้ท่ีไหนได2 

บ2าง และศึกษากฎหมายหากติดได2เทศบาลควรต2องติดหรือไม:เรามอง
สองมิติ เช:น อาคารสาธารณะมีเรื่องนี้ในตัวอาคารเราก็ต2องไปตรวจ 
เพราะเปJนในส:วนของงานปOองกันฯในขณะเดียวกันอาคารอาคารเราก็
อาคารสาธารณะหลายอาคารเราควรมีเครื่องเหล:านี้หรือไม:และ
กฎหมายว:าอย:างไร 

 
ตอบข�อส่ังการท่ีแจ�งในท�ายรายงาน ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2558 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   1.ตรวจสอบสระว:ายน้ํามีปPญหาเรื่องน้ําดําขณะนี้เปJนอย:างไรบ2าง 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   

นางวนิดา  ละม2ายศรี   แจ2งให2ช:างเข2ามาดําเนินการแก2ไขแล2วตรงเครื่องปP�มน้ํารั่วและ 
ผู2อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ไฟดับ 2 ดวง ทําหนังสือถึงสํานักการคลังและผู2รับเหมาแล2ว  

แบบตรงร:องนั้นหายไปจริงๆแล2วในแบบไม:มี 
 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   ผอ.วิรัตน� มีฟุตบาททางเท2าท่ีพังตรงข2ามฝPnงเทศบาล ช:างผู2คุมงาน
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   แล2ว ผอ.วิรัตน� มอบใครดูแลทําหนังสือถึงผู2รับจ2างหรือยังให2ไป 

ดําเนินการด2วย 
 

นางวนิดา  ละม2ายศรี   นายคุณากรแจ2งว:าไม:ได2ทําตามท่ีบริษัทเขาบอก และท่ี นายคุณากร เติม 
ผู2อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  เขาได2ถามจากท่ีอ่ืนท่ีเขาเต็มมาท่ีไม:เกินจากท่ีวัดปริมาณ 
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   สั่งการ มอบกองสาธารณสุขไปวัดน้ําให2สุ:มวัดหลายๆครั้ง และแบบ
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ทางข้ึนคนพิการให2ส:งบันทึกให2สํานักการคลังตรวจสอบและ 

กรรมการช:างคุมงานต2องปรับแบบให2ใช2งานได2จริงอยู:ๆ มีทางลาดคน
พิการและทําไม:สุดข้ึนได2ครึ่งเดียว ทําบันทึกส:งให2สํานักการคลังไป
เพ่ือให2ส:งผู2คุมงานไปตามกระบวนการเพ่ือหาแนวทางว:าจะดําเนินการ
อย:างไร หากไม:ใช:ข2อรับผิดชอบของผู2รับจ2างเราก็ต2องดําเนินการเองฝาก
ไปดําเนินการด2วย 
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นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   2.ขยะติดเชื้อ ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขยังไม:ได2รายงาน ผม
นายกเทศมนตรีนครรังสิต   ต2องการให2รายงานเปJนลายลักษณ�อักษรว:าแผนจะรายงานผม 

เม่ือไหร:จะได2ดําเนินการส:งให2ท:านผู2ว:าฯ ดูฝากไปดําเนินการด2วย 
 

นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   3.จัดต้ังเต็นท�หน2าเมเจอร� ทําแล2วจบเรื่อง 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต  
 
นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม   4.แนวทางค:าครองชีพ แจ2งแล2วจบเรื่อง 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
ปQดประชุมเวลา  20.00 น 

 
 
 
 

 (ลงชื่อ)                     ผู2จดรายงานการประชุม 
      (นางสาวปวีณา  โกษะ) 

    ผู2ช:วยเจ2าหน2าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)                ผู2ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางสาววิไลวรรณ  วงษ�จันนา) 
               หัวหน2างานธุรการ 
 

(ลงชื่อ)                ผู2ตรวจรายงานการประชุม 
                (นางธัญญา  แฟงจันทร�) 
          หัวหน2าฝFายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)                ผู2ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางชลิดา  กุศลศิลปวุฒ)ิ 
           ผู2อํานวยการส:วนอํานวยการและปกครอง 

 
 
 
 

 (ลงชื่อ)                ผู2ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสุมาลี  เลี้ยงตระกูลงาม) 
           หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล 

 
 
 


